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The Object of Rotary 
The object of Rotary is to encourage and foster the ideal 
of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, 
to encourgae and foster :

FIRST. The development of acqquintance as an 
opportunity for service;

SECOND. High ethical standards in business and 
professions, the recognition of the worthiness of all 
useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s 
occupation as an opportunity to serve society;

THIRD. The application of the iedal of service in each 
Rotarian’s personal, business, and community life;

FOURTH. The advancement of international understanding, 
goowill, and peace through a world fellowship of business, 
and professional persons united in the ideal of service.

วตัถปุระสงคข์องโรตารี

	 โรตารมีวีตัถปุระสงค์	 เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิอดุมการณ ์
แหง่การบ�าเพญ็ประโยชน ์	 ในการด�าเนนิกจิกรรมที่มคีณุคา่เป น็หลกั	
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่สนบัสนนุและสง่เสรมิ	

ขอ้หนึง่	 การเสรมิสรา้งความคุน้เคยระหวา่งสมาชกิ	 เพือ่การบ�าเพญ็
ประโยชน ์

ขอ้สอง การยกระดบัจรรยาบรรณในธรุกจิและวชิาชีพ	 การยอมรับ
คณุคา่	ในการประกอบอาชพีทีย่งัคณุประโยชน ์	และการให ้โรแทเรยีน
ทกุคนภมูใิจในอาชพีของตน	เพือ่การบ�าเพญ็ประโยชนต์อ่สงัคม

ขอ้สาม	 การให ้โรแทเรยีนทกุคน	 น�าเอาอดุมการณแ์หง่การบ�าเพญ็
ประโยชน ์ไปใช ้ในชวีติสว่นตวั	ธรุกจิและชมุชน

ขอ้สี่	 สง่เสรมิความเขา้ใจไมตรจีติ	 และสนัตภิาพระหวา่งประเทศดว้ย
มติรภาพ	 ของนกัธรุกจิและวชิาชพีทัว่โลกทีร่ว่มในอดุมการณแ์หง่การ
บ�าเพญ็ประโยชน ์

The Four-Way Test

Of the things we think, say or do

1) Is it the TRUTH?

2) Is it FAIR to all concerned?

3) Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIP?

4) Will it be BENEFICIAL to all concerned?

เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม น�าไมตรี ดีทุกฝ่าย

 โรตารี คือ องค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจาก
ทั่วโลก ซึ่งบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริม
มาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพพร้อมทั้งช่วยสร้าง
ไมตรีจิต และสันติสุขในโลก 

 “Rotary is an organization of business 
and professional persons united worldwide who 
provide humanitarian service, encourage high 
ethical standards in all vocations, and help build 
good will and peace in the world”

บททดสอบสี่แนวทาง

โรตารี คืออะไร ?
จอห์น เอฟ. เจิร์ม มีนาคม ๒๕๖๐วัตถุประสงค์ของโรตารี
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สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนที่รัก

	 เมื่อส่ีสิบปีก่อน	 สโมสรโรตารีดูอาร์เต้	 มลรัฐคาล	ิ						

ฟอร์เนีย	รับสตรีสามคนเข้าเป็นสมาชิกสโมสร	เป็นการฝ่าฝืน

ธรรมนูญโรตารีสากล	(ในขณะนั้น)	เป็นผลให้สโมสรถูกโรตารี

สากลเพิกถอนใบอนุญาตก่อตั้ง

	 แต่สมาชิกสโมสรก็ยังคงมีการประชุมกันต่อไปโดย

มไิด้ย่อท้อ	เขาท�าเครือ่งหมาย	X	บนตราโรตารแีละท�าเขม็ใหม่

ใช้เอง	เรียกตนเองว่าเป็นอดีตสโมสรโรตารีดูอาร์เต้	ในขณะที่

ด�าเนินการต่อสู้เรียกร้องสิทธิของสตรีในการเป็นโรแทเรียน

ต่อไป	 ต่อนั้นมาอีกสิบปีสโมสรโรตารีดูอาร์เต้ซึ่งได้รับการคืน

สถานะภาพแล้ว	ได้ส่งคณุซลิเวยี	วติลอ็ก	นายกสโมสรสตรคีน

แรกของโรตารีไปเข้ารับการอบรมสัมมนานายกรับเลือก	และ

ในปี	 พ.ศ.๒๕๓๒	 สภานิติบัญญัติโรตารีจึงมีมติให้ยุติสถานะ

องค์กรสุภาพบุรุษเท่านั้นอย่างถาวร	

	 ทุกวันนี้มีสุภาพสตรีมากกว่า	 ๒๔๐,๐๐๐	 คนอยู่ใน

สโมสรของเรา	ท�าให้โรตารีเข้มแข็งยิ่งขึ้นกว่าเดิม	พวกเราสตรี

และบุรุษจากเกือบทุกประเทศในโลก	 ที่บ�าเพ็ญประโยชน์แก่

ชุมชนของเราอยู่ใน	 ๓๕,๐๐๐	 กว่าสโมสร	 ในระดับสโมสรนี้	

เราต้องการบรุษุและสตรจีากทกุภาคส่วน	ทกุวยั	ทกุวฒันธรรม

และอาชีวะต่างๆ	และในระดับสากลนั้น	 เราต้องการมีสโมสร

ทุกๆ	เมอืง	ทกุประเทศและทกุภาคส่วนของโลก	ยิง่สโมสรของ

เราท�าให้ชมุชนเหล่านัน้ดีขึน้มากเท่าไร	เรายิง่เกือ้กลูพวกเขาได้

มากข้ึนเท่านัน้	ความแตกต่างของเราก็คือพลงัท่ีเข้มแข็งของเรา	

เป็นเรือ่งยากส�าหรบัพวกเราทีจ่ะคดิมโนกนัวนันีว่้า	เหตใุดผูค้น

ต้องมาถกเถียงกันอย่างหนักกับความคิดต่อต้านสุภาพสตรีใน

โรตาร	ีแต่เมือ่มองย้อนกลบัไป	ผมคดิว่าผูท้ีต่่อต้านนัน้ย่อมเกิด

จากผู้ที่ไม่ยอมเปล่ียนแปลงอะไรง่ายๆ	 ชาวโรแทเรียนนั้นมี

ความรักโรตารีในรูปแบบท่ีเคยเป็นและไม่อยากคิดจะเปลี่ยน

เป็นอย่างอื่น

	 พวกเรายังรักโรตารีมากเท่าที่เราเคยรักกัน	 เรารัก

มิตรภาพสายสัมพันธ์ท่ีเราสร้างกันข้ึนมา	 ตลอดจนความ

สามารถในการเก้ือกูลมวลมนุษย์ท่ีโรตารีมอบให้เรา	 เราเช่ือ

มั่นว่าโรตารีมีคุณค่ามหาศาลในชีวิตของเราเองและโลกเรา

ทั้งมวล	 และเรายอมรับต่อไปอีกด้วยว่าโรตารีจะเติบโตต่อไป											

โรตารีจ�าเป็นต้องดูแลโลกที่โรตารีเกื้อกูล	 ในโลกท่ีมีความ																															

แตกต่าง	ในทุกสิง่ทีห่ลากหลายและในทกุๆ	สิง่ทีจ่�าเป็นต่อการ

พัฒนางานบ�าเพ็ญประโยชน์

	 เราชาวโรแทเรียนทุกวันนี้ เป ็นหนี้ บุญคุณมิตร								

โรแทเรียนของสโมสรดูอาร์เต้ในความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความ

อดทนและไมตรจีติอนัยัง่ยนืเมือ่สีส่บิปีก่อน	เป็นการจดัเวทใีห้

เราเป็นองค์กรโรตารีเพื่อเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์

จอห์น	เอฟ.	เจิร์ม

ประธานโรตารีสากล	ป	ี2559-60

จอห์น เอฟ. เจิร์ม มีนาคม ๒๕๖๐

On the Web 
Speeches and news from RI President John F. Germ 
at www.rotary.org/office-president
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สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนที่รักทั้งหลาย
	 ในโลกปัจจบุนั	ทัง้ประเทศพฒันาแล้วและก�าลงัพฒันา	
อัตราการเสียชีวิตของเด็กมีแนวโน้มลดลง	 และแนวโน้มของ
อายุขัยยาวนานขึ้น	ในปี	พ.ศ.๒๕๐๓	เด็ก	๑๘๒	คนในจ�านวน
ที่เกิดใหม่	๑,๐๐๐	คน	จะเสียชีวิตก่อนถึงอายุ	๕	ขวบ	ทุกวันนี้
ตวัเลขเดก็เสยีชีวิตน้ันลดลงเหลอื	๔๓	คน	เด็กทีเ่กิดในปี	๒๕๐๓	
ถกูคาดหมายว่าจะมอีายสุงูเฉลีย่เพยีง	๕๒	ปี	แต่ตรงกันข้ามเดก็
ที่เกิดในปีนี้จะสามารถมีอายุยืนยาวถึง	๗๑	ปี
	 ในอดีตและปัจจุบัน	 สิ่งส�าคัญในการพิจารณาชะตา
กรรมของเดก็ถูกก�าหนดไว้ต้ังแต่คลอด	ไม่ว่าเด็กจะคลอดทีไ่หน	
สภาพเศรษฐกจิและการศกึษาของครอบครัวเป็นอย่างไร	มีการ
ดูแลด้านเวชกรรมดีหรือไม่	 แต่สิ่งส�าคัญที่สุดประการหนึ่งใน
ด้านสาธารณสุขทุกประเทศท่ีเด็กทุกคนจะต้องได้รับก็คือการ
ให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค
	 การใช้วัคซีนป้องกันโรคในประเทศต่างๆ	 สามารถ
กวาดล้างเชือ้โรคทีเ่คยแพร่กระจายในโลกไปเกอืบหมดสิน้แล้ว	
เช่น	โรคคอตีบ	บาดทะยักและหัดเยอรมัน	ต้องขอบคุณวัคซีน
ที่ช่วยชีวิตเด็กกว่า	๒๐	ล้านคนจากโรคหัดตั้งแต่ป	ี๒๕๔๓	โรค
ฝีดาษถูกกวาดล้างหมดไปแล้วและโรคต่อไปก็คือโปลิโอ
	 เมื่อ	 ๓๐	 ปีมาแล้ว	 ประมาณการว่าทั่วโลกมีผู้ป่วย
โปลิโอปีละราว	 ๓๕๐,๐๐๐	 คน	 แต่ขณะที่นิตยสาร	 The	
Rotarian	 ฉบับนี้ก�าลังจัดพิมพ์อยู่น้ี	 มีตัวเลขผู้ป่วยโปลิโอที่
บันทึกไว้ในปี	๒๕๕๙	เพียง	๓๗	ราย	นับเป็นจ�านวนผู้ป่วยที่ต�่า
สุดในประวัติศาสตร์	 ส่วนรายอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอัมพาต
หรืออาจเสียชีวิตจากโปลิโอก็ได้รับการป้องกันไว้ได้จากการใช้
วัคซีนที่มีราคาถูกและปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแพร่หลายทั่วไป
	 โดยภาพรวมแล้วองค์การอนามัยโลกประมาณว่าการ

ใช้วัคซีนสามารถป้องกันเด็กเสียชีวิตประมาณ	๒	ถึง	๓	ล้านคน
ทุกๆ	ปี	 และยังสามารถเบ่ียงเบนภาระหนักของผู้ป่วยไร้ความ
สามารถและความเสียหายด้านเศรษฐกิจ	 กระนั้นก็ดีเรายัง
สามารถกระท�าได้ดียิง่ข้ึนอกี	โดยสามารถหลกีเลีย่งผูเ้สยีชวีติได้
อีกกว่า	๑.๕	ล้านคน	โดยจัดพัฒนาให้มีการใช้วัคซีนครอบคลุม
ไปทั่วโลก	
	 ในระหว่างวันที่	๒๔	ถึง	๓๐	เมษายนนี้	เราจะร่วมมือ
กับองค์การอนามัยโลก	 กองทุนช่วยเหลือเด็กนานาชาติ	 และ
ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐฯ	ในการฉลองสัปดาห์
การให้วัคซีนโลก	 สร้างความตระหนักในผลกระทบท่ีวัคซีนมี
ต่อสุขภาพของมนุษย์โลก	โดยใช้ค�าขวัญประจ�าปีนี้คือ	“วัคซีน
สร้างผลงาน”	 ซึ่งก็เป็นความจริง	 การใช้วัคซีนมีผลกระทบต่อ
สาธารณสุขอย่างกว้างขวางมากข้ึน	 ด้วยการควบคุมไวรัสโรค
ตับอักเสบ	 ลดความจ�าเป็นท้ังการใช้ยาปฏิชีวนะและพัฒนา
จุลินทรีย์ต่อต้านสารปฏิชีวนะ	 และก้าวไปถึงสุขภาพเด็กจนถึง
วัยรุ่นได้มากข้ึนด้วยการใช้วัคซีนส�าคัญเข้าแทรกแซง	 ในทุกๆ	
ส่วนของโลก	 การรับวัคซีนเป็นกิจวัตรจึงส�าคัญท่ีสุดเสมอเพื่อ
ให้มั่นใจว่า	 เด็กทุกคนจะมีโอกาสดีที่สุดที่จะมีสุขภาพดีต่อไป
ในอนาคตด้วย
	 ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนนี้	วัคซีนกลับให้บางสิ่งที่น่า
มหัศจรรย์คือวิธีการป้องกันลูกหลานของเราไปตลอดชีวิต	 ใน
การท�างานร่วมกันเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กๆ	 ทุกคนจากโรค
โปลิโอและเช้ือโรคท่ีป้องกันได้อ่ืนๆ	 โรตารีคือผู้เกื้อกูลเพื่อน
มนุษย์อย่างแท้จริงทั้งรุ่นปัจจุบันและอนาคตของเราด้วย
 

จอห์น	เอฟ.	เจิร์ม
ประธานโรตารีสากล	ปี	2559-60

จอห์น เอฟ. เจิร์ม เมษายน ๒๕๖๐



สารประธานทรัสตีฯ
คัลยัน บาเนอร์จี มีนาคม ๒๕๖๐

แถลงข่าวการเฉลิมฉลองมูลนิธิฯ ครบ ๑๐๐ ปี
	 โรแทเรียนในชุมชนทั่วโลกก�าลังหาวิธีการแบบ
สร้างสรรค์ส�าหรับการเฉลิมฉลองมูลนิธิโรตารีครบ	 ๑๐๐	ปี
และหาทางประกาศผลงานการมุ่งมั่นท�าสิ่งดีๆ	 ในโลกตลอด
ศตวรรษที่ผ่านมา	
	 โรแทเรียนได้จัดพิมพ์แสตมป์ไปรษณีย์เฉลิมฉลอง
ครบร้อยปีมูลนิธิในปากีสถาน	 มีการจัดสปอนเซอร์ล่องเรือ							
แม่น�้าดานูบโดยแบ่งรายได้ให้แก่มูลนิธิ	 หรือจัดจ�าหน่าย
ไวน์พิมพ์ติดตรา	 “๑๐๐	 ปีในการท�าสิ่งดีในโลก”	 ในเมือง
แวนคูเวอร์	มลรัฐบริติชโคลัมเบีย	
	 และแน่นอนว่าจะมงีานเลีย้งอาหารค�า่อกีหลายงาน
ในการฉลองร้อยปีมูลนิธิฯ	 ในเมืองคลีฟแลนด์	 บ้านเกิดของ
ท่านอาร์ช	คลมัพ์	โรแทเรยีนจะจัดฉลองครบร้อยปีมลูนธิแิละ
ยกย่องบิดาของมูลนิธิโรตารี	 ด้วยการจัดงานเลี้ยงฉลองและ
จัดคอนเสิร์ตโดยวงดนตรีออเคสตร้าคลีฟแลนด์	 และมีการ
รณรงค์หาทุนอีกกว่า	 ๒.๑	 ล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับมูลนิธิ
ของเรา	 ยังมีการยกย่องความสามารถของท่านอาร์ช	 คลัมพ์	
ในฐานะนักดนตรีขลุ่ย	(Flutist)	อีกด้วย	
	 โรแทเรียนหลายประเทศยกย่องให้เกียรติมูลนิธิ	
ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนโครงการทุนระดับโลก	 (GG)	 เช่น	 ที่
ประเทศอินโดนีเซียก�าลังรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	 ใน
ประเทศโคลมัเบยีจัดหาสิง่อ�านวยความสะดวกด้านสุขาภบิาล	
และประเทศตุรกีจัดส่งเสริมสนับสนุนการตรวจมะเร็งเต้านม
ล่วงหน้า	

	 สมาชิกอินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์สนองตอบ
เสียงเรียกร้องในการท�า	๑๐๐	สิ่งดีๆ	ในปีแห่งการฉลองครบ
ร้อยปีนี้พวกเขาบริจาคโลหิต	 ไปเยี่ยมผู้สูงอายุและเป็นอาสา
สมัครช่วยจัดครัวเลี้ยงอาหาร	นี่คือกิจกรรมเพียงบางส่วนใน
การจัดร่วมเฉลิมฉลองครั้งประวัติศาสตร์นี้
	 ในการจัดงานฉลองหลักชัยส�าคัญนี้	 พวกเราก�าลัง
แบ่งปันเรื่องราวผลส�าเร็จของมูลนิธิไปท่ัวโลก	 ในปีที่ผ่านมา	
(๒๕๕๙)	 สถานีข่าว	 CNBC	 ได้ประกาศให้มูลนิธิโรตารีเป็น
องค์กรการกุศล	 “หนึ่งในสิบของผู้เปลี่ยนแปลงโลก”	 โดย
ยกย่องโปรแกรมโปลิโอพลัสของเรา	 ตลอดจนสถานะภาพ
ด้านการเงนิ	การบญัชแีละการรายงานแบบโปร่งใส	นอกจาก
นี้สมาคมนักระดมทุนมืออาชีพได้ยกย่องให้มูลนิธิโรตารีเป็น
มูลนิธิดีเด่นของโลกประจ�าปี	๒๕๕๙	อีกด้วย	
	 ปีแห่งการเฉลิมฉลองร้อยปียังไม่สิ้นสุดเท่านี้	 ท่าน
ยังมีเวลาส�าหรับวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษ	 เช่น	 การรณรงค์
บริจาคในโอกาสครบ	๑๐๐	ปี	และกิจกรรมการท�าสิ่งดีๆ	อีก
มากมาย	ในเดอืนมถินุายนนี	้ผมจงึหวงัว่าจะได้พบกบัท่านใน
งานเฉลิมฉลองครบร้อยปีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของมูลนิธิโรตารี	 ใน
การประชุมใหญ่โรตารีสากลปีนี้ที่เมืองแอตแลนต้า

คัลยัน	บาเนอร์จี
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี	ป	ี2559-60
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สารประธานทรัสตีฯ
คัลยัน บาเนอร์จี เมษายน ๒๕๖๐

ความมุ่งมั่นด้านสันติภาพอันยาวนานของมูลนิธิฯ ของเรา
	 ให้เราฉลองความส�าเร็จของศูนย์สันติภาพโรตารี	
และศษิย์เก่าโครงการนีท้ีก่�าลงัปฏบิตังิานส�าคญัอยูท่ัว่โลก	ใน
เดอืนกมุภาพันธ์นี	้เพือ่เฉลมิฉลองเดือนแห่งสนัติภาพและการ
ป้องกัน/ยุติข้อขัดแย้ง	ผมคิดว่าสมควรบันทึกเป็นเรื่องส�าคัญ
ไว้ด้วยว่า	การเปิดศูนย์สันติภาพฯ	ในป	ีค.ศ.๒๐๐๒	นั้นเป็น
ผลงานจากความมุ่งมั่นสร้างสันติภาพของมูลนิธิฯ	 ของเรา	
นานนับเป็นสิบๆ	ปีแล้ว
	 ในยุคปี	 ค.ศ.๑๙๓๐	 สโมสรโรตารีในฝรั่งเศสและ
เยอรมัน	 ได้ก่อตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศกลุ่มเล็กๆ
กลุ่มหน่ึงขึน้เป็นคณะแรก	จากการทีท่ัง้สองประเทศยงัพกัฟ้ืน
ตวัจากสงคราม	(โลก)	แต่อดีตคูป่รบัสงครามทัง้สองฝ่ายทราบ
ดว่ีา	สนัตภิาพนัน้มคีณุค่าควรแก่การเกบ็รกัษาแม้จะบอบบาง
เพียงใด	 และแม้ว่าสงครามโลกครั้งที่สองได้มาท�าลายความ
ฝันของพวกเขาลงไป	แต่ว่าในป	ี๑๙๕๐	โรแทเรียนผู้รักสันติ
เหล่านั้นได้กลับมาร่วมประชุมกันใหม่	 และตั้งแต่บัดนั้น										
โรแทเรียนได้ก่อต้ังคณะกรรมการระหว่างประเทศ	 เพื่อส่ง
เสรมิมติรภาพและบ�าเพญ็ประโยชน์ระหว่างประเทศขึน้มาอกี
ถึง	๒๕๐	คณะด้วยกัน
	 โรแทเรียนน้ันมีความเช่ือกันมานานแล้วว่า	 ความ
เข้าใจกันระหว่างประเทศนั้นพัฒนาได้รวดเร็วที่สุดจาก
สัมพันธภาพส่วนบุคคล	 ก่อนหน้าท่ีมีการจัดโปรแกรมศึกษา
ในต่างประเทศหรือเดินทางไปท�าธรุกจิระหว่างประเทศจะเป็น
เรื่องที่ท�ากันทั่วไปนั้น	มูลนิธิฯ	ของเราได้จัดส่งนักศึกษาและ		
ผู ้ประกอบอาชีพวัยหนุ่มสาวไปยังประเทศต่างๆ	 เพื่อรับ
ประสบการณ์วิถีด�ารงชีวิตและการประกอบธุรกิจในรูปแบบ

ต่างๆ	 มาก่อนแล้ว	 การผจญภัยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ร่วม
โครงการจ�านวนมาก	 ได้ช่วยให้เขามองโลกในสายตาของ
ครอบครัวผู้อุปถัมภ์	ซึ่งบ่อยครั้งกลายเป็นเพื่อนสนิทด้วย
	 ทุกๆ	 ปีมูลนิธิโรตารีของเราได้จัดทุนสนับสนุน								
นับล้านๆ	 เหรียญสหรัฐ	 ในโครงการเพ่ือขุดรากถอนโคนต้น
เหตุข้อขัดแย้งต่างๆ	เช่น	การขาดโอกาสทางการศึกษา	ด้าน
สุขภาพอนามัย	 โอกาสทางธุรกิจ	 น�้าสะอาดและระบบ
สุขาภิบาลที่เหมาะสม	ทุนสนับสนุนระดับโลกของมูลนิธิฯ	มี
ข้อจ�ากัดเด่นชัดในการขับเคลื่อนสันติสุขให้เดินหน้าต่อไป
อย่างยนืนาน	คณุสมบตัขิองทนุนี	้ผูส้นบัสนุนโครงการจะต้อง
เป็นสโมสรโรตารีอย่างน้อยสองประเทศขึ้นไป	นอกจากนี้	ใน
การรวบรวมความรู ้ระดับท้องถ่ิน	 กับต่างประเทศและ
ทรัพยากรของมูลนิธิฯ	 เข้าด้วยกันนั้น	 โครงการเหล่านี้มักจะ
สร้างมิตรภาพ	 บ่อยๆ	 ครั้งจะท�าให้เกิดสัมพันธภาพในการ
บ�าเพญ็ประโยชน์ร่วมกนัอย่างแนบแน่นระหว่างสโมสรโรตารี	
ผู้สนับสนุนโครงการด้วยกัน
	 แน่นอนครับ	 สถานท่ีดีที่สุดส�าหรับสร้างมิตรภาพ
ระหว่างประเทศ	คอืทีป่ระชมุใหญ่ประจ�าปีของเรามโีรแทเรยีน	
จากประเทศต่างๆ	 มาร่วมประชุมกัน	 ปีนี้เราจัดขึ้นที่เมือง				
แอตแลนต้า	 เราจะเฉลิมฉลองครบรอบ	 ๑๐๐	 ปีของมูลนิธิ
โรตารี	 ท่ีท�าสิ่งดีๆ	 ในโลก	 ผมหวังว่าท่านท้ังหลายจะไปร่วม
ประชมุกบัผมและเพือ่นโรแทเรยีนของท่านนบัหมืน่คน	ในวัน
ฉลองวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีด้วย

คัลยัน	บาเนอร์จี
ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี	ปี	2559-60

ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี
pr.pichet3330@gmail.com



มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

ขาดอากาศหายใจ	เราจะหมดสติภายใน	2	นาที
ถ้าขาดน�้า	คนเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน	หนึ่งสัปดาห์
และมนุษย์เราจะทนต่อภาวะขาดอาหารได้เต็มที่	45	วัน
มีการท�านายไว้ว่าโลกเราในศตวรรษหน้าจะมีศึกแย่งชิงน�้าสะอาด

ปีนี้เป็นปีที่	100	ของมูลนิธิโรตารี
ที่เริ่มก่อตั้งโดย	ท่านอาร์ช	คลัมพ์	ด้วยเงินเริ่มต้นจ�านวนเพียงน้อยนิด	
เมื่อผู้ก่อตั้งองค์กรฯ	ท่านพอล	พี	แฮริส	ได้เสียชีวิตลง	
โรแทเรียนทั่วโลกได้ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯ	เพื่อเป็นการร�าลึกถึง
ปัจจุบันเป็นมูลนิธิฯ	ที่ติดอันดับต้นๆ	ของโลกในการบ�าเพ็ญประโยชน์**

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย	จ.สกลนคร
เป็นโครงการเก็บกักน�้าเพื่อการเกษตรและบรรเทาปัญหาน�้าท่วม
ขอเชิญชวนมวลมิตรฯ	ทุกคน	ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
ในการท�าความดีที่ยั่งยืนเพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด	่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.วาณิช	โยธาวุธ

**   มูลนิธิโรตารี เป็นมูลนิธิดีเด่นของโลกประจ�าปี ๒๕๕๙
***  Singing Sand Dune @ DunHuang Xinjiang China
      สันทรายครวญ ตุนหวง ซินเจียง ประเทศจีน

บทบรรณาธิการ
อน.วาณิช โยธาวุธ สร.แม่สาย D.3360 RI
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	 หลายท่านคงรู้จักองค์กร	 สมาคม	 และชมรมต่างๆ	 ซึ่ง
ล้วนมีเป้าหมายเหมือนกันบ้าง	 แตกต่างกันบ้าง	 และมีวิธีการ
ด�าเนินงานที่หลากหลายรูปแบบ	องค์กรโรตารีก�าเนิดเกิดมาหนึ่ง
ร้อยสิบกว่าปี	 ซึ่งคงไม่ต้องท้าวความถึงความเป็นมาและการเริ่ม
ต้น	เพราะองค์กรโรตารีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร้อยกว่าปี	ผลัด
เปลี่ยนกรรมการบริหารและประธานโรตารีสากล	 อีกทั้งเพิ่มเติม
แนวทางการให้ความช่วยเหลือมนุษยชาติ	 ไม่ว่าเรื่องอาหารและ
น�า้ดื่ม	การเรียนรู้หนังสือ	รวมถึงสันติภาพในโลก	ดังนั้นกิจกรรม
ที่โรตารีสากลสนับสนุนใน	 6	 Areas	 of	 Focus	น่าจะสนับสนุน				
ส่งเสรมิเกอืบทกุกจิกรรมของมนษุยชาต	ิแต่องค์กรโรตารปีระกาศ
ตัวอย่างชัดเจนว่า	“เป็นองค์กรบ�าเพ็ญประโยชน์”
	 จึงมีค�าถามว่า	 “องค์กรบ�าเพ็ญประโยชน์”	 ต่างจาก
องค์กรอื่นอย่างไร	องค์กรอื่นๆ	ไม่ว่าจะเพื่อสิ่งแวดล้อม	ภัยพิบัติ	
องค์กรเหล่านั้นก็มีวิธีการหาทุนสนับสนุน	 ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	
กันไป	 แต่องค์กรโรตารีสากลก็มีวิธีการ	 มีมูลนิธิ	 มีกองทุน	 เพื่อ
ด�าเนนิกจิกรรมสโมสรโรตารแีละโรตารสีากล	โดยมุง่ประโยชน์เพ่ือ
กลุม่คนหรอืสงัคมทีต้่องการความช่วยเหลอื	Concept	ของโรตาร	ี
ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งเท่าน้ัน	 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือโรตารีไม่
ได้เลือกช่วยคนเพราะหน้าตาหรือความรู้จัก	หรือศาสนาเดียวกัน	
แต่โรตารีช่วยเหลือโดยไม่เลือกความแตกต่าง	 ไม่เลือกความรู้จัก	
แต่ช่วยเพราะเขาขาด	 เขาต้องการและภายหลังการได้รับความ					
ช่วยเหลือ	แนะน�าหรือวิธีการใดๆ	ที่โรตารีให้แล้ว	เขาหรือบุคคล
เหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 แต่ถ้าสโมสรโรตารีจะให้ความช่วย
เหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ไหม	 ค�าตอบคือได้	 โรตารีสากลไม่ได้
ห้ามไว้	และถ้าสโมสรโรตารจีะด�าเนนิกจิกรรมทีอ่ยูน่อกเหนอืจาก	
6	Areas	ได้ไหม	ค�าตอบ	คือได้	โรตารีสากลมิได้ห้ามไว้เช่นกัน	จะ
เห็นได้ว่าสโมสรโรตารีมีอิสระในการด�าเนินกิจกรรม	 ของแต่ละ
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สโมสร	โรตารีสากลมิได้ห้ามกิจกรรมใดๆ	เลย	แต่ถ้าสโมสรต้องการ
การสนับสนุนจากมูลนิธิโรตาร	ี แน่นอน	 มูลนิธิต้องมีเง่ือนไขและกฎ
เกณฑ์ในการสนับสนุนโครงการต่างๆ
	 โรตารีก�าเนิดเกิดจากมิตรภาพ	 และเช่ือว่ามิตรภาพที่ดีจะ
รังสรรค์ให้เกิดกิจกรรมที่ดีแก่สังคม	 จึงสร้างเงื่อนไขให้เกี่ยวเนื่องกับ
มติรภาพในการใช้เงนิจากมลูนธิิหรอืกองทนุใดๆ	ของสโมสร	ก็แล้วแต่	
ยกตัวอย่างเช่น	โครงการที่ขอการสนับสนุน	Global	Grant	กิจกรรม
ของโครงการจะต้องอยู่ใน	6	Areas	ของโรตารี	และจะต้องมีสโมสร
คู่มิตรที่อยู่ต่างภาค	District	เข้าร่วมโครงการ	โดยโครงการที่มีขนาด
ใหญ่	ใช้จ�านวนเงินของโครงการเป็นเกณฑ์	ดงัจะเหน็ได้ว่ามลูนธิโิรตารี	
ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรในการพิจารณาท�าโครงการร่วมกัน	
และมีการร่วมลงทุนในการท�าโครงการโดยมูลนิธิมีเงินกองทุนร่วม
สนบัสนนุโครงการ	ทีห่ลายสโมสรเหน็ชอบแล้วมข้ีอตกลงและเงือ่นไข
การด�าเนินกิจกรรมของสโมสรต่างๆ	อย่างชัดเจน
	 Global	 Grant	 พึ่งจะเริ่มต้นมาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมานี่เอง	
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดโครงการขนาดใหญ่	มีสโมสรเข้ามาเกี่ยวข้อง
มากสโมสร	 และให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนกว้างขวางขึ้น	 หรือช่วย
เหลอืผูค้นได้มากขึน้	โดยในอดตีทีผ่่านมาสโมสรโรตารต่ีางท�ากจิกรรม
ของตนเอง	 ถึงแม้จะมีมากมายหลายโครงการ	 แต่ท�าแล้วโครงการ
ต่างๆ	เหล่านั้นก็จบลงบ้าง	เงียบหายไปบ้าง	ไม่เป็นกิจกรรมที่เป็นชิ้น
เป็นอันแก่สังคม	แต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อมี	Global	Grant	แล้วสโมสรจะ
ท�ากิจกรรมตามล�าพังไม่ได้	จะท�ากิจกรรมเล็กๆ	ไม่ได้	สโมสรโรตารี
ต่างๆ	กย็งัคงมอีสิระทีจ่ะท�ากจิกรรมโดยล�าพงั	ใช้เงนิลงทนุน้อยๆ	หรอื
ไม่ใช้เลย	โดยอาศยัการร่วมแรงของสมาชกิเพือ่การบ�าเพญ็ประโยชน์
	 เงื่อนไขเวลาการประชุมของสโมสรต่างๆ	 อาจเปลี่ยนไป	
จะเนื่องจากการเรียกร้องของสโมสรต่างๆ	 หรือข้อเสนอแนะของ
กรรมการบริหารโรตารีสากล	 แต่เง่ือนไขดั้งเดิมของโรตารีสากล

ต้องการให้สมาชกิสนทนาแลกเปล่ียนในการด�าเนนิกิจกรรม	สรรสร้าง
ประโยชน์แก่สังคม	ก่อให้เกิดโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ	เพราะ
โรตารเีชือ่อย่างแน่วแน่ว่า	“มติรภาพก่อให้เกดิการบ�าเพญ็ประโยชน์”
	 โดยอิงกับเรื่องมิตรภาพ	 และความเข้มแข็งของสโมสร							
โรตารสีากลมโีครงการต่างๆ	เพือ่เสรมิสร้างความแน่นแฟ้นและความ
เข้มแข็งของสโมสร	 อาทิเช่น	 ครอบครัวโรตารีแลกเปล่ียน	 เยาวชน
แลกเปลีย่น	รวมถงึการเยีย่มเยอืนสโมสรต่างๆ	การร่วมประชมุระดบั
ภาค	หรอืแม้กระทัง่การประชมุใหญ่โรตารสีากล	ล้วนแล้วแต่เน้นเรือ่ง
มิตรภาพเป็นส�าคัญ
	 โรตารีสากลจะเข้มแข็งก็ต้องอาศัยภาคต่างๆ	เข้มแข็ง	ภาค
จะเข้มแข็งก็ต้องอาศัยสโมสรเข้มแข็ง	 สโมสรต่างๆ	 จะเข้มแข็งก็ต้อง
อาศัยสมาชิกหรือ	 Rotarian	 ที่เข้มแข็ง	 แล้วการท�าให้	 Rotarian					
เข้มแข็งจะท�าอย่างไรกันดีล่ะ	 คงไม่ใช่หน้าท่ีโดยตรงของประธาน									
โรตารสีากล	ไม่น่าเป็นความรบัผดิชอบโดยตรงของผูว่้าการภาค	แล้ว
ใครล่ะจะท�าให้	Rotarian	เข้มแข็ง
	 โรตารีใช้วิธีซึมซับในการถ่ายทอด	 Concept	 และความรู้
เกี่ยวกับองค์กรโรตารี	 โดยหลายปีที่ผ่านมา	 โรตารีสูญเสียสมาชิกไป
เรื่อยๆ	 แม้ว่าจะมีการเพิ่มสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง	 ในรอบสิบปีที่
ผ่านมายอดจ�านวนสมาชิกหรือ	 Rotarian	 ของโรตารีสากลเกือบจะ
คงที่	แม้ว่าจ�านวนภาคจะเพิ่มขึ้นและจ�านวนสโมสรจะมากขึ้น
	 Rotary	ไม่ใช่องค์กรแสวงหาก�าไรจึงไม่มีก�าไร-ขาดทุน	แต่
โรตารีคือองค์กรท่ีน�าผู้มีจิตในการบ�าเพ็ญประโยชน์มารวมกัน	 เพื่อ
สรรค์สร้างการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้ใหญ่ขึ้น	กว้างขวางขึ้น	ก่อก�าเนิด
ประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากมายข้ึน	 โรตารีไม่เคยให้โทษแก่ใครมีแต่
ให้เพื่อมวลมนุษยชาต	ิService	above	self

สนเทศโรตารี

โรตารี
ต่างจากองค์กรอื่นอย่างไร?

โดย นายจรจัด แถววัดใหม่ (นามปากกา)

“ โรตารกี�าเนิดเกิดจากมิตรภาพและเชื่อว่ามิตรภาพที่ดี 
จะรังสรรค์ให้เกิดกิจกรรมที่ดีแก่สังคม ”



ผู้แปล : อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์
สร.แม่จันSpecial Scoop

สกู๊ปพิเศษ
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โดย: อน.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ 
สร.สระปทุม ภาค 3350

	 การจัดงานประชุมใหญ่ร่วม	5	ภาค	ในกรุงเทพฯ	ประจ�าปี	
2560	(2017	Multi	District	Conference)	ได้ม	ี5	ภาคในโซน	6B	
ร่วมกันจัดงานประชุมใหญ่ของภาค	โดยมีภาค	3310,	3330,	3340,	
3350	และ	3360	ประกอบไปด้วย	7	ประเทศ	คือ	บรูไน	มาเลเซีย	
สงิค์โปร์	กมัพูชา	ลาว	พม่า	และไทย	โดยจดัขึน้ที	่ศนูย์แสดงสนิค้าและ
การประชุมนานาชาติกรุงเทพ	(Bangkok	International	Trade	&	
Exhibition	Centre!	BITEC)	ระหว่างวันที	่13-14	พฤษภาคม	2560	
ที่ผ่านมา	
	 ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งที่ส�าคัญ	 และเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งของโรตารีประเทศไทยในรอบ	25	ป	ีที่ประธานโรตารีสากล	
จอห์น	เจิร์ม	และโรตารีแอนน์	จูดี้	ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเอง	
เป็นโอกาสอนัดทีีจ่ะท�าให้มคีวามใกล้ชดิกบัผูน้�าสงูสดุของโรตารสีากล	
มาสร้างแรงบนัดาลใจให้กับมติรโรแทเรยีนด้วยตวัของท่านเอง	รวมถงึ
ใช้โอกาสนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	วางแผนงานต่างๆ	เป็นหน้า
ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญขององค์กรของเรา	 เป็นโอกาสท่ีดีในการเปิด
รับความคิดเห็นใหม่ๆ	ในการพัฒนาเรื่องสมาชิกภาพ	
	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีผู้บรรยายพิเศษ	 คือผู้ว่าการภาค	
Michael	 Angelo	 Caruso	 จากภาค	 6380	Michigan,	 USA	 ที่
ปรึกษาด้านการสือ่สาร	ซ่ึงท่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการพฒันาองค์กร								
และบุคคล	 ได้พูดถึงเรื่องการพัฒนาสมาชิกภาพและให้ความส�าคัญ	
ในการดึงดูดสมาชิกหนุ่มสาวมาอยู่ในโรตารีให้มากขึ้น	และ	อน.ออง	
ฮ๊อก	 ซิว	 เพ่ือจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับมวลมิตร												
โรแทเรียนในการจัดงานน้ีได้เปิดโอกาสให้ได้พบกับเพื่อนเก่า	 เพื่อน
ใหม่	 ในต่างภาคและต่างประเทศ	 เพื่อนท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะ	
“เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์”	
	 ในวันศุกร์ที่	 12	 พฤษภาคม	 2560	 ก่อนการประชุมใหญ่	
ได้พาท่านประธานโรตารีสากล	 จอห์น	 เจิร์ม	 และโรตารีแอนน์	 จูดี้	
ไปเยี่ยมชมโครงการกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี	 (RCC)	 และ
เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์	ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	 ในการจัดงานในครั้งน้ี	 ได้สตรีเหล็กจากภาค	 3350	 คือ	
อผภ.สุชาดา	อิทธิจารุกุล	 เป็นประธานจัดงาน	 โดยมีคณะกรรมการ
จัดงานจากทั้ง	5	ภาค	ประมาณ	200	ท่าน	ร่วมกันท�างาน	รวมถึง

สโมสรต่างๆ	ทกุสโมสรทีไ่ด้ทุม่เท	ตัง้ใจท�างานอย่างหนกัมาโดยตลอด	
ใช้เวลาในการเตรยีมงานล่วงหน้า	10	เดอืน	เพือ่จะให้การจดังานนีใ้ห้
ประสบความส�าเรจ็ดทีีส่ดุ	ด้วยความร่วมมอืของคณะกรรมการจดังาน								
ผู้อุปถัมป์และโรแทเรียนทุกท่าน	 จึงท�าให้งานนี้ประสบความส�าเร็จ
เป็นอย่างดียิ่ง	ได้รับค�าชมจากผู้ร่วมงานอย่างมาก
	 นอกจากงานประชุมทางด้านวิชาการแล้ว	 คณะกรรมการ
จดังานยงัเตรยีมกิจกรรมบนัเทงิต่างๆ	เช่น	บ้านแห่งมติรภาพ	(House	
of	Friendship)	รวบรวมความบันเทิง	ความสุขสนานต่างๆ	เช่น	การ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง	 โชว์ร้อยมาลัย	แกะสลักผลไม้	
วาดภาพเหมือน	นวดคอ	บ่า	ไหล่	กิจกรรมจาก	Rotaract	/	Interact	
ร�ากลองยาว	และการเปิดตวัท่านประธานโรตารสีากลในงานเล้ียงภาค
ค�า่ทีท่�าได้น่าตืน่ตาตืน่ใจพร้อมการแสดงพเิศษต่างๆ	ทีคั่ดสรรมาอย่าง
ดี	และการแสดงจากเยาวชนแลกเปลี่ยน
	 ส�าหรบัเนือ้หาของการประชมุใหญ่	มคีวามหลากหลายและ
ครบถ้วนสมบูรณ	์มีการรายงานกิจกรรมจากทั้ง	5	ภาค	และได้มีการ
เฉลมิฉลองครบรอบ	100	ปีมลูนธิโิรตาร	ีก่อนการจดังานเลีย้งภาคค�า่
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับท่านที่บริจาคให้กับมูลนิธิโรตารีในทุก
ระดบั	และได้ถ่ายรูปร่วมกบัท่านประธานโรตารสีากลบนเวทใีหญ่อีก
ด้วย
	 ส�าหรบัโปรแกรมคูค่รอง	กไ็ด้มกีารเตรยีมการเป็นอย่างด	ีได้
เดินทางไปเยี่ยมชมที่ศูนย์การค้า	Show	DC	ถ.พระรามเก้า,	หมู่บ้าน
วฒันธรรมไทย	และการแสดงบนเวทใีหญ่จากโรตารแีอนน์ในงานเลีย้ง
ภาคค�า่
	 คณะกรรมการจัดงานทุกท่านได้ทุ่มเท	 เสียสละเวลาอย่าง
เต็มความสามารถ	 เพื่อให้การจัดงานการประชุมใหญ่ร่วม	 5	 ภาค	
ครั้งส�าคัญนี้ประสบความส�าเร็จอย่างยอดเยี่ยม	ได้รับค�าชมจากท่าน
ประธานโรตารสีากล	จอห์น	เจร์ิม	และโรตารแีอนน์	จูดี,้	อดตีประธาน
โรตารีสากล	 พิชัย	 รัตตกุล,	 กรรมการบริหาร	 รศ.ดร.เสาวลักษณ	์						
รัตนวิชช	์ผู้ว่าการภาคทั้ง	5	ภาค	และผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน	นับว่า
เป็นงานท่ีต้องจารกึในประวตัศิาสตร์ของโรตารปีระเทศไทยไปอกีนาน
แสนนาน
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โรแทเรียน
ธรรมดา ๆ 

เล่าเรื่องที่ตนเอง
ต้องตกอยู่ใน

สถานการณ์ที่ไม่
ธรรมดา 

ภาพโดย แฮร์รี่ แคมป์เบลล์

What it’s Like



คู่หูสุนัขบ�าบัด
โดย แวนิต้า ลูอี้

สโมสรโรตารีซานฟรานซิสโกไชน่าทาวน์

อยากโดดหอ รอ 93 ปี
โดย แฮร์โรลด์ ร็อบสัน

สโมสรโรตารีนิวคาสเซิลอะพอนไทน์ ประเทศอังกฤษ

มีนาคม-เมษายน 256016

	 มูมู่	 คือชื่อของสุนัขพันธ์บรัสเซลส์คริฟฟ่อน	 เป็นสุนัขพันธ์
เดียวกับที่แจ็ค	นิโคลสันเลี้ยงในภาพยนต์เรื่อง	As	Good	as	It	Gets	
มูมู่อายุ	9	ปีครึ่ง	ดิฉันเอามันมาเลี้ยงตั้งแต่อายุได้	3	ขวบ	มันมีความ
สามารถพิเศษคือรู้สึกได้ว่าคนที่อยู่ใกล	้ๆ	มีความทุกข	์ความสามารถ
นี้ฉันรู้ได้ตั้งแต่วันแรกที่เจอมัน	และจริง	ๆ	แล้วมันช่างสังเกตและตื่น
ตัวมาก
	 หกปีก่อน	 ฉันฝึกมูมู่ให้ท�างานบริการ	 ซ่ึงตามหลักสูตรแล้ว
มันต้องสอบให้ผ่านการทดสอบ	4	ภารกิจ	สุนัขบางตัวถูกฝึกให้ความ
ช่วยเหลือด้านกายภาพ	 เช่นเป็นสุนัขช่วยเป็นตาน�าทาง	 แต่มูมู่ถูกฝึก
ให้เป็นสุนัขบ�าบัด	 ด้วยการท�าให้มนุษย์รู้สึกผ่อนคลาย	 โดยเฉพาะผู้ที่
มีความเจ็บป่วยทางใจ
	 ก�าหนดการท�างานของมูมู่	 คือต้องไปเยี่ยมโรงพยาบาล								

ไคเซอร์เพอร์มานเน้นท์และศูนย์การแพทย์ยซีูเอสเอฟเดอืนละครัง้	ต้อง
ไปเยีย่มเดก็ออทสิตกิทีโ่รงเรยีนรฐับาลเดอืนละสองครัง้	มนัจะไปเยีย่มผู้
ป่วยมะเรง็และผูป่้วยโรคอืน่	ๆ 	โดยมนัจะเดนิขึน้ไปทีเ่ตยีงผูป่้วยทีน่อน
ปิดตา	แล้วใช้เท้าแตะสัมผัสตัวผู้ป่วยนั้น
	 เวลาไปเย่ียมเด็กที่โรงเรียน	 เราจะอ่านหนังสือให้เด็กท่ีมี
ปัญหาในการควบคุมร่างกายฟัง	 เด็กพวกนี้มีแรงเยอะ	 แต่มูมู่ก็มีวิธี
จัดการกับพวกเขา	 มันจะยอมให้พวกเขาจับและลูบไล้มัน	 แล้วมันก็
จะลูบไล้พวกเขากลับคืนด้วย	 มันรู้ว่าต้องท�าอะไร	 และนี่คือสิ่งที่ดิฉัน
ต้องการท�าเพื่อช่วยให้เด็ก	ๆ	ค่อย	ๆ	ลดอาการเกร็งลง	ช่วงเวลานั้น
มูมู่จะกลายเป็นสุนัขของทุกคน
	 ฉนัแปลกใจเสมอว่าท�าไมมมูู่ไม่เล่นลกูบอลหรอืวิง่เล่นเหมอืน
สุนัขตัวอื่น	 ๆ	 ถ้าเราไปเที่ยวที่สวนสาธารณะกัน	 เมื่อฉันปลดโซ่ที่

	 ก่อนครบรอบ	๖๗	ปีวันแต่งงานเพียงสองสัปดาห	์โจแอนก็
ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
	 เรารู้จักกันตั้งแต่ปี	พ.ศ.2481	ตอนเป็นวัยรุ่นและต่างก็เป็น
สมาชิกโบสถ์เมโธดิสท์ในเขตชานกรุงลอนดอน	พอสงครามเกิด	 ผม
สมัครไปเป็นทหารในป	ีพ.ศ.2484	และถึงแม้จะต้องย้ายไปอยู่อิตาลี
และกรีซ	แต่เราก็ไม่ได้ขาดการติดต่อเลย	และโชคดีที่ผมกลับจากรับ
ใช้ชาติแบบมีร่างกายครบถ้วนบริบูรณ	์เราจึงได้แต่งงานกันในป	ีพ.ศ.
2491	
		 	 ตอนปี	 พ.ศ.2551	 หมอตรวจพบว่าโจแอนเป็นโรค														
อลัไซเมอร์	ช่วงเวลาสามปีต่อมาอาการของเธอทรงตัวแต่ท�าอะไรช้าลง
ไปตามอาการของคนเป็นโรคนี	้ถงึแม้จะเป็นช่วงเวลาทีย่ากล�าบากแต่
เรากร่็วมกนัฟันฝ่าไปได้จนถงึปี	พ.ศ.2554	โจแอนป่วยด้วยโรคอมัพาต
อีก	จึงท�าให้เธออยู่ได้อีกไม่นาน	จนมาเสียชีวิตในป	ีพ.ศ.2558



ล่ามออก	 มันก็จะไม่ไปวิ่งเล่นกับสุนัขตัวอื่น	 ท�าตัวเหมือนมันไม่ใช่
สุนัข	แม้แต่ครูฝึกก็สังเกตเห็นว่ามันท�าตัวเหมือนกับเป็นคน	ๆ	หนึ่ง
มากกว่า
	 เวลาดิฉันพามันไปประชุมท่ีสโมสรโรตารี	 มันจะหมอบ
เงียบ	 และตอนที่ระฆังตีเริ่มประชุมมันก็จะนั่งตรงประหนึ่งเป็นผู้
ร่วมประชุมด้วย	มันจะเงียบและตั้งใจฟัง	และมันจะรู้ว่าประชุมจบ
ลงแล้วเมื่อมีเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้ง
	 มูมู่ท�าให้ผู้ร่วมประชุมมีความสุข	 ตอนท่ีฉันปฏิบัติหน้าที่
นายกสโมสรโรตารีซานฟรานซิสโกไชน่าทาวน์	 สมาชิกมักจะถาม
ว่า	 “เมื่อไหร่จะเอามูมู่มาอีก”	 ถ้าหากในวันน้ันฉันไม่ได้เอามันมา
ด้วย	 และมักทวงถามว่าท�าไมวันน้ีไม่พามันมาด้วย	 ตอนเราจัดงาน
ขายผ้าพันคอเพื่อหาทุน	มูมู่มีความสุขมากที่เราแต่งตัวให้มัน	ที่จริง
แล้วมนัชอบงานสังสรรค์มาก	แต่พอถงึเวลาท�างานเยีย่มผูค้น	มนัจะ
ใส่เสื้อกั๊กเหมือนเจ้าหน้าที่พร้อมท�างานอย่างจริงจัง
	 คุณคงรู้เหตุผลว่าท�าไมพวกเราโรแทเรียนถึงบ�าเพ็ญ
ประโยชน์คืนแก่สังคม	ดิฉันเชื่อว่ามูมู่เองก็มีส�านึกด้านนี้เช่นกัน	ว่า
มันมีหน้าที่จะท�าให้คนที่มีความทุกข์ได้ผ่อนคลายและเป็นสุข

เรียบเรียงและเขียนโดย สตีฟ อัลมอนด์

	 ในขณะที่โจแอนยังมีชีวิตอยู่	 ผมชอบดูกิจกรรมกระโดดหอ	
และคิดกับตัวเองว่าอยากจะท�าอย่างนั้นสักคร้ังหนึ่ง	 แต่อีกความคิด
หนึ่งก็บอกว่า	“อย่าโง่ไปหน่อยเลย	คุณปู่จุดจุดจุด”	โจแอนกับผมเป็น
ผู้น�าเยาวชนของโบสถ์	 และเรามีโอกาสไปเข้าค่ายกลางป่าอยู่บ่อย	ๆ	
แต่นั่นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โลดโผนที่สุดที่เราท�ากันแล้ว	 แต่เม่ือปีที่
แล้วหลังจากโจแอนจากผมไป	 ผมก็เริ่มหวนคิดหาอะไรมาท�ากับตัว
เองอกี	และคดิว่าเรือ่งโดดหอน่าจะพอท�าได้	แต่แทนท่ีจะท�าเพ่ือสนอง
ความอยากของตัวเอง	 ผมจะท�าเพื่อหาทุนให้กับการค้นคว้าวิจัยโรค			
อัลไซเมอร์
	 ผมโทรหากลุม่จดักิจกรรมโดดหอ	และถามเขาว่า	“ปกตคิณุ
มกีารจ�ากดัอายนุกัโดดหอไหม”	พวกเขาตอบว่า	“อ้อ	ก็อย่างน้อยต้อง
มีอายุ	18	ปีขึ้นไป”	ผมถามต่อว่า	“ผมหมายถึงอายุต้องไม่เกินเท่าใด	
เพราะตอนนี้ผมอายุ	93	ปีแล้ว”
	 หลานสาว	2	คนกร่็วมกระโดดกบัผมด้วย	ตอนทีเ่ราตืน่ขึน้ใน
เช้าวนัที	่16	เมษายน	อากาศค่อนข้างหนาว	ลมแรง	และมีหมิะตกด้วย	
โชคดีที่ตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งมีแดดออกและลมไม่แรง	ถึงกระนั้น
ก็ตามผมก็ยังต้องใส่ลองจอห์นของลูกชายภายใต้กางเกงท่ีใส่	 ใส่เส้ือ
ยืดแขนยาวสองตัวและใส่เสื้อกันหนาวคลุมอีกที
	 การโดดหอนัน้เกดิข้ึนทีส่ะพานข้ามแม่น�า้ไทน์ในนวิคาสเซิล	
ผมถกูรัดด้วยสายรดัรอบตวัและถกูห้อยเอาไว้	ทกุอย่างพร้อมทีจ่ะเริม่
ต้น	ผมนั่งอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของสะพานที่สูงจากพื้นน�า้	130	ฟุต	มี
การดนัตวัผมเลก็น้อยเพือ่ให้เคลือ่นตวัไปข้างหน้า	มันสนกุสดุ	ๆ 	เลยที
เดียว	สายสลิงยาวเป็นระยะทางเกือบ	700	ฟุต	และผมดิ่งไปข้างหน้า
ด้วยความเรว็	25	ถงึ	30	ไมล์ต่อชัว่โมง	มคีนรอดเูตม็ไปหมด	ก็เกอืบทกุ
คนในครอบครัวของผม	เพื่อนโรแทเรียนสองสามคน	และสมาชิกจาก
โบสถ์อีกสองสามคน	ผมโบกมือทักทายผู้ที่รอดูอยู่ในระหว่างที่เคลื่อน
ตัวไปตามลวดสลิง	 จนสุดอีกปลายทางหน่ึง	 ท้ังหมดใช้เวลาน้อยกว่า

หนึ่งนาที
	 พอแตะพื้นดิน	 ผมรู้ดีว่าผู ้สื่อข่าวจากสมาคมอัลไซเมอร์
คงก�าลังรอพูดคุยอยู่	 แต่ที่ผมไม่รู้ก็คือเขาได้จัดแจงเชิญนักข่าวจาก
ส�านักข่าวระดับประเทศมาด้วยหลายคน	 เป็นผลให้มีข่าวพาดหัวใน
หนังสือพิมพ์ระดับประเทศท�านองว่า	 “แฮร์โรลด์บ้าบิ่น”	 หรือ	 “คุณ
ตาอังกฤษท�าสถิติแก่สุดโดดหอลวดสลิง”	 มีนักข่าวคนหน่ึงถามผมว่า	
“คณุจะท�าแบบนีอ้กีไหมในอนาคต”	ผมกต็อบตรง	ๆ 	ว่า	“อ๋อ	แน่นอน	
ผมจะโดดหออกีตอนอายคุรบ	100”	ผมตกใจเลยทีเ่หน็เขาเอาประโยค
นี้ไปลงข่าวด้วยในหนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์
	 ตอนแรกผมคิดว่าถ้าโชคดีคงมีคนบริจาคเงินรวมกันได้สัก	
1,000	 ปอนด์	 แต่เพราะมีการกระจายข่าวออกไปทางอินเตอร์เน็ต
และมีคนบริจาคกันเข้ามาจากทั่วประเทศ	และยังมีพวกเพื่อน	ๆ	และ
อีกหลาย	ๆ	คนที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อน	เขาอาจรู้สึกโดนใจเพราะอาจ
เคยมีประสบการณ์กับผู้ป่วยด้วยโรคร้ายกาจนี้	 สรุปแล้วมีคนบริจาค
ให้รวมเป็นเงินกว่า	7,000	ปอนด	์หรือประมาณ	9,000	หรือ	10,000	
ดอลล่าร์สหรฐั	ท�าให้อกีหนึง่สปัดาห์ให้หลงัโรตารสีากลในองักฤษและ
ไอร์แลนด์ประกาศมอบรางวลัแชมเป้ียนแห่งการเปลีย่นแปลง	ณ	สภา
ขุนนางอังกฤษ	(เฮาส์ออฟลอร์ดส์)	ให้แก่ผม
	 จากมมุมองส่วนตวั	ประสบการณ์นีม้ปีระโยชน์ต่อผมอยูม่าก
เหมือนกนั	กล่าวคือ	ผมรูส้กึว่าตวัเองได้ท�าอะไรด	ีๆ 	เพือ่เป็นการระลกึ
ถึงโจแอน	นี่ก็ช่วยผ่อนคลายความเศร้าสร้อยลงได้บ้าง	 เพราะการอยู่
กินกันนาน	67	ปี	ยังไงก็ต้องเจ็บปวดมากโขเมื่อต้องจากกัน
	 โจแอนเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อผมมาโดยตลอด	 เธอเป็นที่รัก
ของสมาชกิทกุคนทีโ่บสถ์	ในสโมสรโรตาร	ีและทกุที	่ผมมกัจะเผลอท�า
อะไรหลดุบ่อย	ๆ 	แต่เธอกช่็วยเตอืนผมตลอด	เธอคงช่วยผมได้เยอะใน
กิจกรรมการโดดหอ	ถึงแม้เธอจะรู้สึกหัวเสียกับการเล่นอย่างนี้	ผมยัง
เชื่อว่าตอนที่ผมกระโดดลงมานั้น	เธออยู่กับผมที่นั่นด้วย

เรียบเรียงและเขียนโดย ไดอาน่า ชอเบอร์ก



	 “ไม่	เบรกเดี๋ยวนี	้ไม่”	ค�าพูดที่ผมพูดก่อนที่รถยนต์ที่สวนมา
จะชนอย่างแรงมาที่ผมตอนขี่รถจักรยานไปตามถนนใกล้บ้านเรียบฝั่ง
แปซิฟิค	แคลิฟอร์เนีย	มันกระชั้นชิดมากจนผมไม่สามารถหักหลบรถ
คันนั้นได้
	 แรงปะทะนั้นหนักหน่วงจนจักรยานของผมกระเด็นออกไป
ไกล	 ตัวผมเองลอยขึ้นไปบนหลังคารถเหมือนตุ๊กตาตกจากที่สูง	 ทุก
อย่างเกิดขึ้นแบบสโลว์โมชั่นนาทีที่ผมลอยอยู่บนอากาศ	 แล้วสุดท้าย
ตกลงมาบนพื้นถนน	หลังของผม	คอ	แขนขวา	และไหล่กระแทกอย่าง
แรงกับพื้น	 ความเจ็บปวดเกิดขึ้นทันที	 แม้จะนอนหงายหลังแต่ความ
เจ็บปวดส่งผลให้ผมทั้งช๊อคและบิดตัวไปมา	 ผมมองท่ีมือขวาของ												
ตัวเอง	จ�าได้ว่ามันสีแดงกล�่า	พลเมืองดีโทรเรียก	911	ให้และถามผม
ว่าจะให้ช่วยอะไรบ้าง
	 เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดข้ึนนับเป็นนาทีได้	 ผมรู้สึกเหมือนถูก
ถอนระบบประสาทออกไปทั้งหมดเพราะตอนนั้นไม่สามารถขยับได้
และเริ่มไร้ความรู้สึก	 รู้แต่ว่าอะไรบางอย่างที่น่ากลัวก�าลังเกิดขึ้น	 ผม
ไม่รู้ว่าจะตายหรือไม่	หรือจะกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิต
	 รถพยาบาลมารวบตัวผมไปอย่างรวดเร็ว	 จากนั้นเขา
ส่งตัวผมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดินทางไปที่ศูนย์แพทย์ฉุกเฉินลาจอลล่า																									
โรงพยาบาลสคริปปส์เมโมเรียลที่ห่างออกไปอีก	 30	 ไมล์	 ตรวจด้วย			
เอม็อาร์ไอ	และทซีแีสกนพบว่ากระดกูสนัหลงัหลายส่วนแตกหกั	คนไข้
ที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่กระทบกับกระดูกสันหลังมักมีปัญหาตาม
มาคือประสาทไขสันหลังถูกกระทบด้วย	 ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ันก็ไม่มีทาง
รักษาได้	 ส�าหรับผมนั้นพบว่ากระดูกล�าคอแตก	 และที่น่าเป็นห่วงคือ
หมอนรองกระดูกแตก	เคลื่อนไปเบียดประสาทไขสันหลัง
	 สถานการณ์อย่างนีค้ณะแพทย์ทีร่บัผดิชอบท�าการตดัสนิใจได้
ล�าบาก	โดยปกติคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณประสาทไขสันหลังมักไม่
ค่อยมหีวงักบัการผ่าตดั	เพราะเม่ือประสาทถกูท�าลายแล้วรกัษาให้กลับ
ใช้ได้ไม่ได้	 ยิ่งไปกว่านั้น	กรณีของผมยังมีสัญญาณชีพไม่เสถียรเพราะ
กระดูกสันหลังถูกกระทบรุนแรง	ท�าให้แรงดันเลือดและอัตราการเต้น
หัวใจตกลงในระดับท่ีอันตราย	 แต่แม้จะมีสัญญาณต่าง	 ๆ	 ในทางลบ	
แพทย์ระบบประสาท	สก๊อต	พี.	แลรี่	อธิบายให้ผมกับเชร	ี(ภรรยา)	ฟัง

ว่าขัน้ตอนในการขยายระบบประสาทสนัหลงัและการยดึกระดคูอนัน้มี
ความจ�าเป็นต้องท�า	และแม้จะท�าการผ่าตดั	ผมกค็งมโีอกาสน้อยกว่า	1	
เปอร์เซนต์ที่ช่วยให้สภาพที่เป็นอยู่ดีขึ้น	ค�าพูดมากมายที่แลรี่พูด	สรุป
ได้ว่าสดุท้ายแล้วผมอาจต้องใช้ชวีติทีเ่หลอือยูบ่นรถเขน็แบบคนอัมพาต
	 เช้าหลังจากวนัทีเ่สรจ็จากการผ่าตดั	ทกุคนต่างประหลาดใจ	
ที่ร่างกายของผมกลับรู้สึกได้เหมือนเดิม	 ผมกระดิกนิ้วมือและนิ้วเท้า
ได้	ผมยังสามารถยกสะโพกให้สูงจากที่นอนได้	เรื่องแบบนี้ไม่เป็นปกติ	
ความจริงแล้วยงัไม่เคยมีการบนัทึกทางการแพทย์ว่าสิ่งนี้เป็นไปได้	วัน
ที่ห้าในห้องไอซียู	 ผมผ่านการฝึกกายภาพบ�าบัดจนตัวเองสามารถยืน
ได้ครั้งละหลายนาท	ีแม้ว่าแต่ละครั้งที่ยืนนั้นมันล�าบากเหมือนปีนเขา
เอเวอเรสต์
	 พออยู่ครบเจ็ดวัน	 ผมถูกย้ายไปอยู่ที่ศูนย์กายภาพบ�าบัดท่ี
โรงพยาบาลสคริปส์เมมโมเรียล	ณ	เอนซินิแทส	และอยู่ที่นี่อีก	14	วัน
เพื่อการท�ากายภาพบ�าบัดอย่างเข้มข้น	 รถพยาบาลที่พาผมไปท่ีศูนย์
จ�าเป็นต้องติดตั้งท่อให้อาหารทางสายผ่านล�าคอ	ท่อปัสสาวะ	สายให้
น�า้เกลือ	และสวมเฝือกที่คอ	วัตถุประสงค์ที่มาที่ศูนย์กายภาพบ�าบัดนี้
ก็เพื่อที่จะสอนร่างกายผมใหม่ให้คุ้นเคยกับทักษะการเคลื่อนไหว	และ
ฝึกช่วยตัวเองในชีวิตประจ�าวันได้ตอนที่ผมกลับบ้าน	ไม่ว่าจะเป็นชีวิต
ที่ต้องอยู่บนรถเข็นหรือต้องเดินโดยใช้ไม่เท้า
	 ตอนแรกที่มาอยู ่ที่ศูนย์	 ผมไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นนั่งเองได	้
เนือ่งจากร่างกายด้านขวาถกูกระทบกระเทอืนอย่างสาหสั	วนัแรกของ
การท�ากายภาพบ�าบัดผมยังไม่สามารถใช้มือก�าโทรศัพท์มือถือที่หนัก
เพียงประมาณ	100	กรัมได้	ผมต้องเรียนรู้ใหม่ในท่าลุกขึ้นนั่ง	ย้ายตัว
เองจากที่นอนไปยังรถล้อเข็น	ลุกขึ้นยืน	นั่งลง	และสุดท้ายคือเดิน
กฎเหล็กขอ้หนึง่ทีผ่มต้องยดึปฏบิัตอิยา่งเครง่ครดัในการดแูลประสาท
ไขสันหลัง	 คือ	 ต้องไม่บิดตัว	 หรือยกตัว	 หรืองอตัวโดยเด็ดขาด	 การ
ฝึกฝนแต่ละวันนั้นเข้มข้น	หลายรูปแบบและหนักทีเดียว	กว่าจะหมด
แต่ละวันก็ท�าเอาเหนื่อยหมดเร่ียวแรงเลย	 ผมต้องบังคับตัวเองให้ตื่น
ตัวตอนมีคนมาเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นภรรยาและคนอื่น	 ๆ	 ในครอบครัว	
ผมตั้งใจมากกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	 สิบเอ็ดวันผ่านไปหลังจากประสบ
อุบัติเหตุ	 ผมสามารถเดินก้าวแรกได้โดยไม่ต้องมีคนช่วยประคอง								

หลังหัก รอดตายแต่เจ็บหนัก
โดย จอห์น มีสคา
สโมสรโรตารีบิกซ์บี้ โอคลาโฮมา
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นักกายภาพบ�าบัดที่ชื่อมาเรียคอยดูแลผมอย่างใกล้ชิด	และวันนั้นเธอ
คอยลุน้อยู	่โดยผมลกุขึน้ยนืจากรถล้อเขน็	โดยใช้มอืจับทีร่าวคูด่งึตวัขึน้
ไป	พอทรงตัวได้	ผมก็เดินก้าวแรกก้าวที่ผมจะไม่มีวันลืมชั่วชีวิต	ยิ่งผม
เดินได้	ผมก็อยากเดินมากขึ้น	
	 หลงัจากฝึกกายภาพบ�าบดัอย่างหนกั	14	วนั	ซ่ึงเป็นวนัที	่21	
หลังจากอบุตัเิหต	ุผมพาร่างกายตวัเองเดนิออกจากศนูย์กายภาพบ�าบดั	
มีเพียงปลอกหุ้มคอเท่านั้นที่ติดตัวออกมา	 ผมไม่น่ังรถล้อเข็น	 ไม่ใช้						
ไม้เท้าหรือไม้พยุงใด	ๆ	

	 การเยีย่วยารกัษาความเจบ็ป่วยของผมครัง้นีอ้าศยัส่วนผสม
สามอย่างคือ	 การแพทย์	 ความมหัศจรรย์	 และแรงบันดาลใจ	 แต่ยัง
มีคนอีกนับล้านที่ต้องกลายเป็นอัมพาต	 และด้วยเหตุน้ี	 ผมจึงได้ก่อ
ตั้งกลุ่ม	 “ปั่นเพื่อไขสันหลัง”	 เพื่อหาทุนสนับสนุนการวิจัยและรักษา
โรคประสาทไขสันหลงั	ทกุวนันี	้ผมอุทศิเวลาเพือ่การรบัเชญิไปบรรยาย
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมและท�าทุกวันให้มีความหมาย

มหัศจรรย์แห่งโรตารี
โดย อน.ปัฐพิณญา เล็กวิชัย
สโมสรโรตารีดอยพระบาท
	 วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึง	ความมหัศจรรย์ของโรตารี	ในปี	2555	
ดิฉันได้เข้ามาเป็นโรแทเรียน	 ในสโมสรโรตารี	 ดอยพระบาท	 ล�าปาง	
และได้ยินเพื่อนสมาชิกพูดถึงความมหัศจรรย์ของโรตารี	 ดิฉันฟังแล้ว
รู้สึกเฉย	 ๆ	 เพราะยังไม่รู้ว่าคืออะไร	 อยู่มาวันหน่ึงดิฉันได้ล้มป่วยลง
ด้วยโรคที่หมดไปจากประเทศไทยนับสิบปีแล้ว	 ยาที่จะมารักษาโรคน้ี
จงึไม่ม	ีดฉินัได้แต่ต้ังความหวงัไว้กบัค�าว่า	“รอ”	รอเผือ่ว่าใครจะพบยา
ตัวนี้บ้าง	การป่วยในครั้งนั้นท�าให้ดิฉันเกือบเสียชีวิต	คือ	“เฉียดตาย”
	 ในขณะที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์เพื่อรอ
ยาตัวนี้	 ดิฉันได้ตั้งจิตอธิฐานว่าบุญกุศลใดก็ตามท่ีดิฉันเคยสร้างและ
สะสมมา	 ตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดิฉันให้ความเคารพนับถือ	 และ
ความมหัศจรรย์ของโรตารีที่เพื่อนพูดให้ฟัง	 ได้โปรดเมตตาเปิดทางให้
ดิฉันรักษาตัวเองให้หายจากการป่วยในครั้งนี้ด้วยเถิด	 หลังจากน้ันสิ่ง
ที่ดิฉันไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น	 เม่ือมีคนเข้าไปอ่านข้อความในห้องพันทิป	
ที่เพื่อนโรแทเรียนในสโมสรของดิฉันได้โพสต์ไว้ว่า	 มีใครรู้จักยาตัวน้ี
บ้าง	 ขอความกรุณาช่วยเหลือเพื่อนของดิฉันด้วยเพราะว่าตอนนี้นอน
ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล	อาการหนักมาก	ต้องการใช้ยาตัวนี้แต่หาซื้อใน
ประเทศไทยไม่ได้
	 เมื่อท่านผู้น้ีทราบข่าวดังกล่าว	 ท่านตัดสินใจเดินทางไปที่
ประเทศเวยีดนามทนัทโีดยเดนิทางไปเช้าเยน็กลบั	เพือ่น�ายาตวันีเ้ข้ามา	
วันรุ่งขึ้นท่านให้เลขาของท่านน�ายาตัวนี้มามอบให้ดิฉันที	่โรงพยาบาล
บ�ารุงราษฎร์	 ในครั้งนั้นท่านน�ายาตัวนี้เข้ามา	 7	 กล่อง	 น�ามามอบให้
ดิฉันรักษาอาการป่วย	2	กล่อง	และได้น�าไปช่วยเหลือท่านฑูตไว้ด้วย	
1	ท่าน	ยาที่เหลือได้มอบให้กับโรงพยาบาลสวนดอก	จังหวัดเชียงใหม่	
ท่านให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลย
	 หลงัจากทีด่ฉินัหายป่วยได้	1	อาทติย์	ท่าน	อดตีผูว่้าการภาค	
อนุรักษ์	นภาวรรณ	ได้ชวนดิฉันไปขอบคุณท่านผู้นี้ที่ได้ช่วยเหลือชีวิต
ของดฉินัไว้	ซึง่ดิฉนัมาทราบรายละเอียดของท่านผูน้ีใ้นวันทีเ่ดนิทางมา
ขอบคุณ	 ว่าท่านผู้นี้เป็น	 โรแทเรียนอยู่ท่ีสโมสรโรตารีธนบุรี	 ดิฉันไม่รู้
จักกับท่านมาก่อนเลย	 ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารทางอื่น
ใดๆ	ท่านเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีธนบุรีตั้งแต่ปี	ค.ศ.1985	จนถึง
ปัจจุบัน	รวม	32	ปี	และรักษา	100%	ของการเข้าร่วมประชุมสโมสร
มาจนถึงปัจจุบัน
	 หลังจากที่ดิฉันหายดีแล้ว	 ท่านยังเมตตาน�ายาตัวนี้มามอบ

ให้กับโรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่	 ถึง	 2	
ครั้ง	ซึ่งช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้กว่า	300	ราย	ต้น
ปี	 2559	ท่านพร้อมด้วยมิตรโรแทเรียน	 ได้มอบยา
ตัวนี้ให้กับมูลนิธิรักษ์ตับของ	โรงพยาบาลขอนแก่น	
การมอบยาให้ในครั้งนี้จะสามารถช่วยผู้ป่วยไว้ได	้
315	ราย	ท่านผูน้ีไ้ม่เพยีงแต่จะน�ายาเข้ามาเพือ่ช่วย
เหลือชวีติของผูป่้วยเท่านัน้	ท่านและมติรโรแทเรยีน

ของท่านยังน�าพจนานุกรมนับพันเล่ม	 ตู้อบเด็กแรกเกิดและโครงการ
ต่าง	ๆ	อีกหลายโครงการเข้ามาช่วยเหลือในจังหวัดล�าปาง
	 วนันีด้ฉินัอยากจะบอกทุกคน	ดฉัินไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะ
มาพบกับความมหัศจรรย์ของโรตาร	ีที่มิตรโรแทเรียนเข้ามาช่วยเหลือ
ซึง่กนัและกนัทัง้ๆทีไ่ม่เคยรูจ้กักนัมาก่อนและไม่รูเ้ลยว่าเป็นโรแทเรยีน
เหมอืนกนั	นบัจากวนัทีท่่านช่วยเหลือชวีติของดฉินัไว้	จนถงึวนันีเ้กือบ	
5	 ปีแล้ว	 ท�าให้ดิฉันมีโอกาสมายืนอยู่ตรงน้ีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวดีๆท่ี
น่าประทับใจให้กับทุกคนได้ฟัง	 ท่านผู้นี้คือ	 ท่านนยล.วิชัย	 ชีวกนิษฐ์	
จากสโมสรโรตารธีนบรุ	ีท่านท�าให้ดฉินัได้พบกบัค�าว่า	“มหัศจรรย์ของ
โรตารี”	 ดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเป็นโรแทเรียนอยู่มุมไหนของโลกใบน้ี	
เราคือ	“โรตารี”	เดียวกัน



มีนาคม-เมษายน 256020

	 ผมเป ็นเจ ้าของธุรกิจให ้บริการล ่องแก ่ง	 ในเขตรัมซี	่
แคลิฟอร์เนีย	มาเป็นเวลา	23	ปีแล้ว	มีอยู่วันหนึ่ง	 มีเสียงทุบที่ประตู	
คนทีอ่ยู่หน้าประตูคอืนายอ�าเภอ	เขาบอกว่ามเีรือ่งฉกุเฉนิเกดิขึน้ทีแ่ม่น�า้	
เขาอยากขอยมืเรอืไปใช้งาน	ผมตอบไปว่า	“ผมท�าได้ดกีว่านัน้	ผมจะไป
กบันายอ�าเภอด้วย”	ส�าหรบัผมแล้วแทบไม่ต้องคดินานเลยส�าหรับการ
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับศูนย์อัคคีภัย	 และผมก็ช่วยประสานงานให้
กับหน่วยกู้ภัยทางแม่น�้ามาเป็นเวลา	15	ปีแล้ว
	 การใช้ชีวิตที่นั่น	ยากที่จะมีวันที่ได้พักผ่อนเต็มที่จริง	ๆ	คุณ
ไม่อาจคาดเดาได้ว่าวันไหนหรือคืนไหนจะมีใครโทรเรียกหรือมีปัญหา
อะไร	มีบางสุดสัปดาห์ที่เงียบสนิทจริง	ๆ	บางสุดสัปดาห์ก็มีเหตุการณ์
เกิดขึ้น	 5	 ครั้ง	 	 ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ของนักท่องเท่ียวที่เที่ยวโดย
ล�าพังและไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมไปด้วย
	 ผมจ�าได้ว่าครัง้หน่ึงเคยมเีด็กหนุม่คนหนึง่ตกจากเรือ	แล้วขา

ของเขาเข้าไปติดขัดอยู่ระหว่างหินสองก้อน	 ตอนที่เราไปถึงท่ีเกิดเหต	ุ
เขายังยืนทรงตัวอยู่ได้	 แต่เราก็รู้ว่าเขาจะพยุงตัวอยู่อย่างนั้นได้อีกไม่
นาน	เสียงน�า้ไหลกระแทกแรงจนคณุไม่อาจได้ยนิสิง่ทีเ่ขาพยายามบอก
คณุ	ฉะนัน้คุณต้องอ่านปฏกิริยิาท่าทางของคนเป้าหมายให้ได้	หากคณุ
วิเคราะห์ท่าทางของคน	ๆ	หนึ่งอย่างใกล้ชิดเพียงพอ	คุณพอจะเดาได้
ว่าเขาต้องการอะไร
	 ยกตัวอย่างเช่น	 เมื่อคุณประชิดคนที่ก�าลังก�าลังตกใจสุดขีด	
คุณจะต้องไม่ไปจับตัวเขาด้วยมือของคุณ	เพราะในหลาย	ๆ	ครั้ง	พวก
เขาคมุสตไิม่อยู	่และจะมองคณุเหมอืนเป็นบนัได	พยายามปีนป่ายไปบน
ตวัคณุ		สถานการณ์เช่นนัน้คณุจะต้องเอาเสือ้ชชูพีตดิตวัไปด้วย	คณุยืน่
เสื้อให้เขาแล้วค่อย	ๆ 	สังเกตและประเมินว่าเขาอยู่ในอารมณ์แบบไหน	
ดวู่าเขาจะยอมให้เราช่วยและท�าตามค�าสัง่	หรอืเขาจะสตแิตกไม่รับฟัง
อะไรจากเรา
	 อย่างไรก็ตาม	 ในขณะที่เราก�าลังรอเครื่องมือบางอย่างเพื่อ
การช่วยเหลือเด็กหนุ่มคนนั้น	 กระแสน�้าเชี่ยวแรงขึ้น	 และเด็กคนน้ัน
ก็เริ่มทรงตัวอยู่ไม่ได้แล้ว	 อีกไม่นานน�้าคงมิดหัวเขา	 	 ดังน้ันแทนท่ีจะ
ท�าเพียงการรอคอย	 ผมจึงตัดสินใจเอาเรือออกพร้อมกับเด็กหนุ่มอีก
คน	พยายามเข้าไปประชิดตัวเหยื่อที่ก�าลังจะจมน�้า	 เราแบ่งหน้าที่กัน
ว่าผมจะเป็นคนช่วยฉุดคนจมน�า้ขึ้นมา	ส่วนคนที่มาด้วยท�าหน้าที่พาย
เรืออย่างเดียว	 โชคดีท่ีผมคว้าตัวเด็กหนุ่มเคราะห์ร้ายคนนั้นข้ึนมาบน
เรือได้	 เขาขอบอกขอบใจเราใหญ่	 เรื่องก็จบแค่นั้น	ทุกคนถอนหายใจ
ฟอดใหญ่แล้วกลับท�างานตามเดิม
	 เวลาเกิดเร่ืองแบบนี้	 ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีน	 และถ้า
ใครบอกว่าเขาไม่ตกใจกับเรื่องแบบนี้	 เขาก�าลังโกหก	 เพราะนั่นเป็น
เหตกุารณ์ทีอ่าจคร่าชวิีตคนได้	ดงันัน้การฝึกอบรมจงึมคีวามส�าคญั		ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้คุณเกือบต้องท�าทุกอย่างโดยอัตโนมัติ	 ตอบ
สนองเหตกุารณ์ตามทีไ่ด้ฝึกอบรมมาเป็นปี	คณุแทบไม่มเีวลาคดิหาเหตุ
ผลและตรรกะในวิธีการช่วยเหลือ
	 จากประสบการณ์ในเหตุการณ์กู้ภัยที่ผ่านมา	ผมเชื่อว่าเด็ก
ทุกคนสมควรที่จะได้รับการฝึกให้ว่ายน�า้เป็น		เป็นเวลา	32	ปีมาแล้ว
ทีส่โมสรโรตารขีองเรา	สอนเดก็มธัยมในเซบาสโทโพล	ให้ว่ายน�า้ได้โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย		เราสอนเด็กมาแล้วมากกว่า	10,000	คน		ตอนที่ผม
เข้าร่วมกับสโมสรฯ	ผมจะต้องมีพี่เลี้ยง		และพี่เลี้ยงคนนั้นอ่านประวัติ
ของผม	รู้ว่าท�าอาชีพเกี่ยวกับเรือล่องแก่ง	เขาจึงพูดขึ้นว่า	“ผมเชื่อว่า
คณุจะสามารถมาช่วยสโมสรในโครงการสอนว่ายน�า้ได้”	ผมตอบไปว่า	
“ได้เลยครับ	ผมสอนได้”		เพราะทุก	ๆ 	100	คนของเด็กที่คุณช่วยสอน
ให้ว่ายน�า้เป็น	จะมอียูค่นหนึง่ทีเ่จอเหตกุารณ์จมน�า้	และถ้าคณุสอนเดก็
ไป	10,000	คน	ตลอดเวลา	32	ปีที่ผ่านมา	จะมีกี่ชีวิตที่คุณได้ช่วยให้
รอดตายจากการจมน�า้ได้

เรียบเรียงและเขียนโดย	แอนน์	ฟอร์ด

ช่วยชีวิตคนจมน�้า
โดย ริค วิลสัน

สโมสรโรตารีเซบาสโตโพล แคลิฟอร์เนีย



	 ประธานโรตารีสากลทุกท่านพยายามที่จะไปพบโรแทเรียน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 แต่เขาไม่สามารถเดินทางไปปรากฏตัว
ในทุกการประชุมหรือกิจกรรมได้	 เช่นน้ันจึงต้องมีการแต่งต้ังผู้แทน
ประธานโรตารีสากล	 แล้วการเป็นตัวแทนประธานโรตารีสากลน้ันมัน
เป็นอย่างไร
	 ผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประธานโรตารีสากล	 เค	
อาร์	 ระวินดรัน	 เพ่ือร่วมประชุมใหญ่ภาค	 ในปี	 พ.ศ.2559	 และนั่น
เป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตของผมครั้งหนึ่งในฐานะที่
เป็นโรแทเรียน		การได้เป็น	“อาร์ไอเรพ”	ประธานโรตารีสากลจะสรุป
ขอบข่ายของสุนทรพจน์ที่ผมจะพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่โรแท
เรียนและแขกที่มาร่วมประชุมเพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันบ�าเพ็ญ
ประโยชน์
	 ในเดือนมีนาคม	 ผมกับโรส	 (ภรรยา)	 ท�าหน้าที่ตัวแทน
ประธานโรตารีสากลราว	ีณ	การประชุมใหญ่ภาค	9630	ควีนส์แลนด์	
ประเทศออสเตรเลีย	ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองโรมา	 เมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตก
ไกลสุดของภาคนี้ซ่ึงมีประชากรอยู่อาศัย	 15,000	 คน	 โรแทเรียนที่
นั่นไม่รีรอที่จะต้อนรับผมด้วยการน�าไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและความ
สามารถของคนในท้องถ่ิน	 	 มีการสาธิตแสดงการหวดแส้จากแชมป์
หวดแส้ออสเตรเลยี	(ศลิปะการหวดแส้เป็นกฬีาทีแ่ข่งขนักนัในประเทศ
ออสเตรเลีย)	 ตอนนั้นเขาเลือกผมเป็นอาสาสมัครตัดสินผู้แข่งขันที่
แสดงได้ดีท่ีสุด	 	 ผมว่านี่เป็นงานของผู้แทนประธานโรตารีสากลท่ีน่า
หวาดเสียวที่สุด		ตอนผมลองเล่นแส้ดูปรากฏว่า	แทนที่จะหวดแส้โดย
การตวัดออกนอกตัว	ผมกลับตวัดโดนบั้นท้ายและแผ่นหลังของตัวเอง	
สร้างความสรวลแสเฮฮาให้กับผู้ชมที่มุงดูอยู่
	 นอกจากนี้ผมได้ไปเยี่ยมศูนย์สุขภาพ	ที่อุปการะโดยสโมสร
โรตารีโรมา	 ในชุมชนที่อยู่กันอย่างกระจัดกระจายนี้	 ชาวบ้านต้องพ่ึง
ตนเองเพราะรัฐบาลท้องถิ่นมีทรัพยากรไม่เพียงพอ		หลายปีที่ผ่านมา
สโมสรที่มีขนาดสมาชิก	 20	 คนน้ี	 สร้างบ้านพักคนชราและศูนย์ดูแล
สุขภาพ	 โดยการท�างานร่วมกับระบบการดูแลสุขภาพออสเตรเลีย		
ศูนย์นี้ให้บริการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์และคนไข้สมองเสื่อม	 	 นับเป็น

ประสบการณ์ทรงคุณค่าที่ได้เป็นพยานในผลอันเกิดขึ้นจากความ
รัก	 เอาใจใส่อย่างจริงใจแก่ชาวบ้านในเมืองนี้	 ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หาก
ปราศจากสโมสรโรตารี
	 ผมได้มโีอกาสเป็นผูแ้ทนประธานโรตารสีากลหลายคร้ัง	และ
รูส้กึเป็นเกยีรตทิกุครัง้	ผมเรยีนรูว่้าผูเ้ป็นประธานโรตารีสากลต้องมีทัง้
บูแ๊ละบุน๋ในการบรหิารจดัการและมเีวลานอนเพยีงไม่กีช่ัว่โมงเวลาอยู่
ในเขตเวลาทีต่่างจากบ้านเกดิ	แต่ว่างานอย่างนีแ้หละทีเ่ป็นงานท่ีดท่ีีสดุ
ในโลกงานหนึ่ง	

แบ่งปันเรื่องราวของคุณ

 ทุกคนมีเรื่องที่อยากเล่า อะไรที่เล่าออกไป มันอาจเชื่อมโยงความรู้สึก

กบัใครบางคนกไ็ด้ และนีค่อือกีวธิหีนึง่ทีค่นสนใจในโรตารผ่ีานการรบัรูค้วามเป็นตัว

ตนของพวกเราแต่ละคนและตวัตนขององค์กรโรตารี  คราวหน้าหากคณุได้คยุกบัคน

ที่มีแนวโน้มเป็นสมาชิกได้ ขอให้คิดไว้ก่อนเลยว่าในสโมสรของคุณมีใครบ้างที่อาจ

มีเรื่องราวโดนใจคน ๆ นี้  เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการหาสมาชิกใหม่คือ

ตวัคณุเองผ่านเร่ืองราวของคณุ ประสบการณ์ของคณุ และความรักทีค่ณุมใีนโรตารี

กรุณาแบ่งปันเรื่องราวของคุณได้ที่นี่ “นิตยสารโรตารีประเทศไทย” 

แสตนอิน ประธานโรตารีสากล
โดย อัลแลน แจกเกอร์

สโมสรโรตารี เอลแลนด์ ประเทศอังกฤษ



ผู้แปล : อน.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ
สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก

Convention
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	 แอตแลนต้าเป็นเมืองที่รวมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการกีฬา		เมื่อคุณไปประชุม
ใหญ่โรตารสีากลระหว่างวนัที	่10	ถงึ	14	มถินุายน	คุณอาจจะอยากมแีผนแวะชมอนสุรณ์
แห่งการกีฬาบางแห่งเหล่านี้บ้างก็ได	้
	 หากคุณพลาดการเข้าชมการแข่งขันเบสบอลนัดพิเศษของคณะกรรมการ							
เจ้าภาพที่จัดโดยคุณแฮงค์	แอรอน		คุณน่าจะลองไปชมบ้านเก่าและใหม่ของทีมเบสบอล
เบรฟส	์	ที่นั่นมีรูปปั้นสัญลักษณ์ของแอรอน	ผู้มีชื่อเสียงของประติมากรโรแทเรียนรอสส์	
รอสซิน	ตั้งสง่าอยู่นอกสนามเทอร์เนอร	์ซึ่งเป็นสนามที่ทีมเบรฟส์ใช้เล่นมาจนถึงปีนี	้เมื่อ
ทีมจะย้ายไปสู่สนาม	 Sun	 Trust	 Park	 ใหม่	 รอสซินก็ได้แกะสลักรูปปั้นแอรอนอีกรูป
ส�าหรับสนามใหม่ด้วย				
	 คนจอร์เจียน้ันรักฟุตบอลวิทยาลัยของพวกเขา	 และแอตแลนต้าก็เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งชาติของจอร์เจีย	(ความรักของพวกเขายังแผ่ไปถึง	Uga	ซึ่งเป็นสุนัขน�า
โชคพันธ์ุบูลด๊อกที่มีสายเลือดองอาจถึง	 10	 รุ่น)	 	 ในฟุตบอลของวิทยาลัยมีโค้ช	 Vince	
Dooley	 	 ซ่ึงเป็นโรแทเรียนกิตติมศักดิ์อยู่หลายปีเป็นต�านาน	 เขาเป็นหัวหน้าโค้ชที่	
มหาวิทยาลัยจอร์เจียเป็นเวลา	25	ป	ีภายใต้การน�าของเขาท�าให้โรงเรียนมีสถิติชนะการ
แข่งขันถึง	70	เปอร์เซ็นต	์
	 หากการพูดถึงฟุตบอลท�าให้เลือดในตัวคุณสูบฉีดละก้อ	 คุณจะต้องไปเที่ยวที่
หอเกียรติยศฟุตบอลของวิทยาลัย	 ซึ่งมีเน้ือที่ของการจัดแสดงนิทรรศการและสนามใน
ร่มกว้างใหญ่ถึง	45	หลา	คณะกรรมการเจ้าภาพจะจัดงานพิเศษภาคค�า่ที่นั่นในวันที่	12	
มิถุนายน	แต่ถ้าคุณพลาดงานพิเศษนี้หอนี้ก็อยู่ห่างจากที่ประชุมใหญ่ไม่กี่ก้าว

การประชุมทัศนศึกษา

ลงทะเบียนส�าหรับการประชุมโรตารี	 2017				
ในแอตแลนต้า	ได้ที่	www.riconvention.org



Our	Districts

บรรณาธิการบริหาร
อน.วาณิช	โยธาวุธ	 	 (สร.แม่สาย	3360)
 
บรรณาธิการผู้ช่วย 
อผภ.สมภพ	ธีระสานต์	 (สร.กาญจนบุรี	3330)
อน.พุฒิธร	พัฒนสินทร	 (สร.อี-คลับ	3340)
อน.ทนงศักดิ์	วิบูลย์มา	 (สร.สาทร	3350)
อน.ณรัทฐา	สีน�้าเงิน	 (สร.แพร่	3360)

กองบรรณาธิการสารบัญ Contents
Multi	District	PETS	 		หน้า	24-25
Our	Voice		 	 		หน้า	26-28
Our	PETS	 	 		หน้า	29
Our	Guest	 	 		หน้า	30-31					
Our	Voice	3330	 	 		หน้า	32-33
Our	Voice	3340	 	 		หน้า	34-35
Our	Voice	3350	 	 		หน้า	36-37
Our	Voice	3360	 			 		หน้า	38-39
โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย		หน้า	40-42
การประกวดภาพถ่าย	 		หน้า	43
Our	Centre	 	 		หน้า	44



มีนาคม-เมษายน 256024

โดย นยล.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์               
สร.แพร่

	Multi	District	PETS



	 ผ่านกันไปแล้วกับงานอบรมสัมมนานายกรับเลือกร่วม
ภาคปี	 2560	 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี	 24-26	 กุมภาพันธ์	 2560	 ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	โดยปีนี้ภาค	3350	เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน	ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของงานเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับนายกรับเลือกทุก
สโมสรทั่วประเทศไทย	 เพื่อจะได้ก้าวไปเป็นผู้น�าของสโมสรโรตารี	 ใน
ปีบริหาร	2560-2561	ให้สมกับเป็นปีของ	“โรตารี	มุ่งมั่น	สร้างสรรค์”	
ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานระดับประเทศ	 ทางเจ้าภาพได้เตรียมความพร้อม
เพื่อที่จะต้อนรับนายกรับเลือกจากทุกๆ	ภาคกว่า	600	คนอย่างเต็มที่

	 โดยท่าน	อผภ.วุฒิชัย	หวั่งหลี	ประธานจัดงานในครั้งนี้ได้ให้
ความคาดหวังกับนายกรับเลือกทุกท่านที่ผ่านการอบรมเพื่อจะได้รู้ว่า	
เมื่อขึ้นเป็นผู้น�าสโมสรแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร	จะวางแผนในการ
บริหารสโมสรต่อไปอย่างไรเพื่อให้สโมสรเข้มแข็ง	ทั้งยังได้แลกเปลี่ยน
ไอเดียดีๆ	 ในการจัดท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อให้เกิดความ									
ต่อเนื่องและยั่งยืน	เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนอย่างแท้จริง	
	 แต่ด้วยรปูแบบการอบรม	เป็นการอบรมอย่างต่อเน่ืองติดต่อ
กนัทัง้วนั	ดงันัน้	นายกรบัเลอืกแต่ละท่านจะได้รบัความรูห้รอืไอเดยีมาก
น้อยแค่ไหนกข็ึน้อยูก่บัความพร้อมและการเตรยีมตวัก่อนมาอบรมเป็น
ส�าคัญ	 โดยเฉพาะนายกรับเลือกที่ได้เข้ารับการอบรม	Pre-PETS	 มา
ก่อนหน้านี้น่าจะได้ความรู้และไอเดียดีๆ	มาเยอะพอสมควรแล้ว	และ
การอบรม	Multi-PETS	จะท�าให้นายกรบัเลอืกน�าความรูแ้ละไอเดยีทีไ่ด้
มาแชร์หรือน�าเสนอพูดคุยกับนายกรับเลือกภาคอื่นๆ	เพื่อแลกเปลี่ยน

หรือหาคู่มิตรในการด�าเนินโครงการต่อไป

	 การประชุม	Multi-PETS	 ในแต่ละครั้ง	 จุดเด่นอีกอย่างคือ
ทีมที่ช่วยให้การต้อนรับ	 ให้ค�าแนะน�า	 ช่วยดูแลความต่อเนื่อง	 ตลอด
จนระบบระเบียบในการจัดงานให้ด�าเนินไปอย่างราบร่ืนต้องยกนิ้วให้
กบัทมีปฏคิมหรอื	SAA	ของงาน	ซึง่ปีนีน้�าโดย	อน.ชลุกีร	สุธรางกรู	เป็น
หวัหน้าทมี	SAA	ซึง่ท่านได้ท�าการบ้านอย่างหนกัเพือ่เตรยีมความพร้อม
ให้งานนีเ้ป็นไปอย่างราบรืน่และไม่สะดดุ	โดยมกีารประชมุเตรยีมความ
พร้อมกับภาคตลอด	3-6	เดือน	และยังเชื่อมั่นถึงความสามารถของทีม
ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	เพราะท่านเชื่อว่าปัญหา
ทุกอย่างแก้ไขได้	อยู่ที่แต่ละท่านจะยอมรับการแก้ไขปัญหานั้นได้มาก
น้อยเพียงใด	 แต่อย่างไรก็ตามทางทีม	 SAA	 ก็จะท�าหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถพร้อมท่ีจะน้อมรับทุกปัญหาและแก้ไขให้ได้ดีที่สุด	 เพื่อ
ให้ทุกท่านที่มาเข้ารับการอบรมมีความสะดวกสบาย

	 ในปีนี้	ผวล.มารศร	ีสกุลหลิว	ภาค	3350	ปีบริหาร	2560-
2561	จากสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยทัย	มีความประสงค์ให้จัดประชุม
ที่จังหวัดของท่าน	 เพื่อที่จะให้นายกรับเลือกทุกคนได้สัมผัสกับศิลปะ
วัฒนธรรมอันสวยงามของเมืองมรดกโลกแห่งนี	้
	 และที่ส�าคัญขาดไม่ได้	 เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยก็
ว่าได้	คืองานเลี้ยงต้อนรับนายกรับเลือก	โดยมีธีมของงาน	คือ	“เพชร
แท้โรตารี	ณ	ที่นี่	อยุธยามรดกโลก”	นายกรับเลือกตลอดจนผู้ร่วมงาน
ทุกท่านได้แต่งกายด้วยเส้ือผ้าไทย	 เพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอัน
สวยงาม	ทั้งยังมีการแสดงแสง	ส	ีเสียง	ตระการตา	ตั้งแต่การแสดงร�าสี่
ภาคแสดงถงึความอ่อนช้อยงดงาม	และยงัสือ่ให้เหน็ถงึวฒันธรรมภาค
ต่างๆ	ได้อย่างลงตัว	
	 ตามมาด้วยการแสดงบอกเล่าต�านานกษัตริย ์ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา	 รวมไปถึงบุคคลในประวัติศาสตร์	 อาทิเช่น	 พระศรี																	
สุริโยทัย	 เป็นต้น	 ต่อจากนั้นเป็นการเปิดตัวผู้ว่าการภาคทั้ง	 4	 ภาค	
ในปีบริหาร	 2560-2561	 อย่างยิ่งใหญ่อลังการพร้อมทั้งถ่ายรูปร่วม
กันในแต่ละภาค	 ปิดท้ายด้วยการแสดงวีดีทัศน์ถวายสดุดีและส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปร														
มนิทร		มหาภมูพิลอดลุยเดช	มหติลาธเิบศร	รามาธบิด	ีจกัร	ีนฤบดนิทร								
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	ทั้งยังได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมีให้กึกก้องไปทั่วพื้นที่

	 วนัสุดท้ายในการอบรมเราจะสัมผัสได้ถงึมติรภาพของนายก
รบัเลือกในแต่ละสโมสรทีม่ใีห้แก่กนั	เรียกได้ว่าประสบความส�าเร็จอย่าง
งดงามในการจัดงานในครั้งนี้
	 ต้องขอขอบคุณทางเจ้าภาพภาค	 3350	 เป็นอย่างสูงท่ีได้
เหนด็เหนือ่ยเพ่ือเตรยีมงาน	แต่มาถงึวนันีท้างเจ้าภาพคงหายเหนือ่ยกนั
เป็นปลิดทิ้งเมื่อได้เห็นรอยยิ้ม	มิตรภาพ	เสียงหัวเราะ	ความตั้งใจ	รวม
ไปถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในสโมสรที่มีประสิทธิภาพ	น�าสโมสรให้
เข้มแข็ง	ริเริ่มโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
	 ตลอดจนท�าให้สาธารณชนรู้จักเราว่าโรตารีได้ท�าอะไรให้กบั
สังคมอย่างมากมาย	 สมกับปีแห่ง	 “Rotary	Making	 a	 Difference	
โรตารี	มุ่งมั่น	สร้างสรรค์”



นยล.นิตยา จันทรอินทร์ 
สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ 
	 ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาอบรมนายกรับ
เลือกร่วมภาค	 ประจ�าปี	 2560	 ดิฉันรู้สึกชื่นชม
ประธานจัดงานและคณะท�างานอบรมรวมภาค	
ท�าให้นายกรับเลือกซ่ึงจะข้ึนด�ารงต�าแหน่งผู้น�าของ
สโมสรฯ	 ได้รับความรู้	 มีแนวทางปฏิบัติที่จะท�าให้
สโมสรเข้มแข็ง	สมาชิกมีส่วนร่วม	และก่อให้เกิดภาพ
ลักษณ์ที่ดีเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง
	 การเตรียมความพร ้อมให ้ กับนายก						
รับเลือกถือเป็นภารกิจส�าคัญที่เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ให้รู้จักเพื่อนต่างสโมสรได้รับความร่วมมือ	
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการท่ี
จะไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมอันทรง
คุณค่าในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น	 ก่อให้เกิดความมั่นใจใน
การที่จะก้าวสู่การเป็นผู ้น�าสโมสรตามอุดมการณ์
ของโรตารี	 ให้บรรลุตามคติพจน์ที่ว่า	 “โรตาร	ี มุ่งมั่น
สร้างสรรค์”	
	 ขอขอบคุณภาค	 3350	 ที่เป็นเจ้าภาพใน
การฝึกอบรมฯ	 คณะนายกรับเลือกได้รับการต้อนรับ
ที่แสนอบอุ่น	 ประทับใจ	 ทั้งรูปแบบสถานที่จัดงาน
เลี้ยงต้อนรับที่ยิ่งใหญ่	 และจะอยู่ในความทรงจ�าที่ดี
ตลอดไป

นยล.วรนิษฐ์ โภคินมณีโรจน์ 
สโมสรโรตารีบางแคธนบุรี 50
	 ประทับใจตอนเข้าอบรมช่วงหนึ่งที่มี
วิทยากรท่านหนึ่งบอกว่า	 เวลาเราจะท�ากิจกรรม
อะไร	 ท�าแล้วอย่าทิ้งเหมือนที่ในหลวงของเราที่ท่าน
ได้ทรงตรัสไว้ว่า	 เราให้ปลาแก่เขา	 ต้องไม่ได้สอนให้
เขากินอย่างเดียว	 แต่ต้องสอนให้เขาจับปลาเป็นด้วย	
เรารู้สึกเลยว่าสโมสรของเราท�ากิจกรรมให้ไปแล้วก็
จบกัน	 แต่ตอนนี้รู้เลยว่าพอเรากลับไปที่สโมสรเรา
จะท�าแบบที่ท่านสอน	 กิจกรรมอะไรที่ให้เกิดความ
ยั่งยืน	เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองเราจะท�าแบบนั้น

นยล.ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์ 
สโมสรโรตารีโพธาราม
	 รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างมาก
ในการเข้าอบรม	 Multi-PETS	 เพราะท�าให้รู้จัก	
“โรตารี”	 มากยิ่งขึ้น	 รู้ว่า	 “โรตารี”	 คืออะไร	 ท�า
อะไรได้บ้าง	มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร	ได้
แนวทางการเรียนรู	้ ชี้แนะ	 รวมทั้งวิธีการปฏิบัติตัว	
บทบาทหน้าที่ในการเป็นนายกสโมสรโรตารี	 ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์	ทัศนคต	ิ
และแสดงความคิดเห็น	 ในเรื่องต่างๆ	 กับเพื่อน
ใหม่ต่างสโมสรต่างภาค	 ได้รับการต้อนรับที่แสนจะ
อบอุ่น	ตลอดทั้งยังได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ	นายก
ต่างสโมสร	 รวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านในโรตารีอีกด้วย	
ท�าให้ดิฉันมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นที่จะเป็นนายก
สโมสรโรตารีในปีบริหารที่จะถึงนี้ค่ะ

นยล.เอี่ยม แซ่คู 
สโมสรโรตารีบึงกุ่ม
	 การมาอบรม	 Multi-PETS	 ในครั้งนี้ผม
ประทับใจในความสามารถของวิทยากรที่สามารถ
สื่อให้เราได้มองเห็นภาพการบริการของโรตาร	ี ได้ให้
ความรู้ในเรื่องต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการพัฒนา
สมาชิกภาพ	 การหาทุนและเรื่องอะไรอีกหลายๆ	
อย่าง	 ซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อน	 พอมาเข้ารับฟังการ
อบรมท�าให้เรารู้และเข้าใจมากขึ้น	 ซึ่งก็จะได้น�าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป	

นยล.ศิริชัย เกตุแก้ว
สโมสรโรตารีกรุงเทพกล้วยน�้าไท

	 ประทับใจการร่วมแรงร่วมใจของทุก
ฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันท�าให้งานส�าเร็จไปด้วยดี	
เจ้าหน้าที่	 SAA	 ก็เสียสละในการท�างาน	 ถึงแม้นว่า
อากาศจะร้อนมากแต่ก็รู้เลยว่าทุกคนพร้อมที่จะท�า
เต็มที่	 การจัดงานใหญ่ขนาดนี้เป็นธรรมดาต้องมีข้อ
ผิดพลาดบ้างแต่เราทุกคนก็มองข้ามไปมันซึ่งมันก็
ไม่ใช่เรื่องใหญ่และงานก็ออกมาได้ด้วยดี

นยล.เกศกนก สุกาญจนาภรณ์ 
สโมสรโรตารีสีลม
	 ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราจะต้องท�าในปีหน้า	
หน้าที่ในปีที่เราจะเป็นนายกว่าต้องท�าอะไรบ้าง	มอง
ถึงประโยชน์ของชุมชน	มองถึงการบ�าเพ็ญประโยชน์
เพื่อให้สโมสรเข้มแข็ง	 การที่บางอย่างเรานึกไม่ถึงเรา
ก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากวิทยาหลายท่าน
ที่เป็นประโยชน์ที่จะท�าให้เราสามารท�าให้สโมสร	
เข้มแข็งขึ้นได้ในปีหน้า

ผชภ.ชนิสรา ผลเจริญ 
สโมสรโรตารีสระบุรี
	 ส�าหรับการประชุมคร้ังน้ีก็ครบเครื่อง
ครบรสที่ว่า	 “สโมสรเข้มแข็ง	 กิจกรรมเข้มข้น	
สาธารณชนรู้จัก”	 ก็จะได้ความรู้ที่เรารวมกันทั้ง	 4	
ภาค	เราได้ความรู้ในเรื่องของการแชร์ริ่งกัน	ระหว่าง
ภาค	ระหว่างสโมสร	ซึ่งเราได้ข้อคิดในการที่จะน�าไป
ปรับปรุง	 ปรับใช้กับสโมสรได้ค่อนข้างหลายหัวข้อ	
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเข้มข้นอันนี้เรากิจกรรมหลาย
โครงการที่แต่ละท่านเสนอขึ้นมามันเป็นอะไรที่น่า
สนใจ	 ไม่ว่าจะเป็นโครงการเรียนรู้หนังสือ	 โครงการ
สอนผู้ต้องขังหญิงเกี่ยวกับเรื่องอาชีพ	 สโมสรเข้ม
แข็งจะมีวิธีการบริหารจัดการในเรื่องสมาชิกภาพ
ท�าอย่างไรให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมเกิน	 80%	 เรื่อง
สาธารณชนรู้จักเขาประชาสัมพันธ์อย่างไร	 เขา
ประชาสัมพันธ์โดยการให้ความรู้ผ่านชุมชน	 โดยที่
เขาให้ตัวโรงเรียนเป็นสื่อสารกลางและมีการให้
ความรู้เรื่องโรตาร	ี เผยแพร่ภาพลักษณ์ผ่านตัวกลาง
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โรงเรียน	 และสร้างจิตส�านึกการบ�าเพ็ญประโยชน์
ตั้งแต่รุ่นเยาวชนในระดับประถม	 อันนี้ถือว่าเป็น
ความรู ้ใหม่ที่เราว่ามันน่าสนใจเป็นโครงการท่ีเขา
ประกวดด้วย	 และเรื่องทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชุมชน	
วัด	 โรงเรียน	 ก็จะครบองค์ประกอบและเราก็จะได้
สมาชิกภาพเพิ่มมากขึ้น	 อันนี้เป็นโครงการทั้งหมดที่
เราได้รับความรู้มาในวันนี้

นยล.เบญญาภา ศรีคลหนู 
สโมสรโรตารีสระบุรี มิตรภาพ
	 ที่มาวันนี้จุดประสงค์หลักเลย	จริงๆ	แล้ว
การที่เราจะมาเป็นนายกเราต้องมีเป้าหมายของเรา
แล้วว่าเราจะท�าอย่างไรให้สโมสรเข้มแข็ง	 เพราะ
เรารู้จุดอ่อนของสโมสร	 จุดอ่อนสโมสรเราก็คือการ
ที่สมาชิกไม่ค่อยเข้าประชุมและมีสมาชิกน้อย	 วัน
นี้ก็เลยเตรียม	 2	 เรื่อง	 ก็คือเรื่องเพิ่มสมาชิกกับท�า
อย่างไรให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม	 ซึ่งก็ได้รับความรู้
จากท่านวิทยากรว่าวิธีเพิ่มสมาชิกท�าอย่างไร	และท�า
อย่างไรถึงจะมัดใจสมาชิกให้เข้าร่วมประชุมกับเรา	
ซึ่งก็ได้ทั้ง	2	เรื่องตามที่ตั้งใจไว้

นยล.ดร.จุมพฏ กาญจนก�าธร 
สโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรี
	 อย่างแรกเลยคือมีความสุขมากที่ได้เจอ
มวลมิตรเพื่อนโรตารี	 ทุกคนมาด้วยความสุข	 เรา
เป็นผู้ให้และเราก็ได้เรียนรู้หลายๆ	 เรื่องในสิ่งที่เรา
จะท�า	 การเป็นผู้น�าในการบ�าเพ็ญประโยชน์	 และ
ก็ได้รู ้จักกับทางคณะกรรมการที่จัดงานและผู้ที่มี
ประสบการณ์	 ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ก็ให้ค�าแนะน�า
ส�าหรับเราที่ได้เข้ามาใหม่ก็รู ้สึกว่าเราได้รับความรู	้
ได้รับเพื่อนสมาชิกมิตรที่ด	ี และได้รับการต้อนรับที่
อยุธยาที่ดีมาก	ประทับใจ	เนื้อหาสาระต่างๆ	ก็จัดได้
ดี	มีการท�า	work	shop	มีการที่จะให้แบ่งปัน	แสดง
ความคิดเห็นซึ่งก็ได้ประโยชน์จากงานนี้มากๆ	ครับ

นยล.วรินธร  ศรีแสนปาง                                                 
สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด
	 	 	 สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดเป็นสโมสรที่ก่อตั้งมาได้
ประมาณ	 2	 ปี	 การมาเข้าร่วมประชุม	 Multi-PETS	
ในครั้งนี้ประทับใจหลายเรื่อง	 โดยเฉพาะในเรื่องที่
ท�าให้เราได้เพื่อนนายกร่วมรุ่นที่เป็นเด็กรุ่นใหม่อายุ	
35-40	 ปี	 ซึ่งมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ดีและได้แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 	 กันอีกด้วย	 โดย
ระหว่างการประชุมได้พูดคุยกับนายกรับเลือกต่าง
สโมสรท�าให้รู้จักผู้น�าจากสโมสรอื่นๆ	มากขึ้น	และที่
ส�าคัญได้กรอบการท�างานจากการมาอบรมในครั้งนี	้
ท�าให้เรามีเป้าหมายการท�างานที่ชัดเจนมากขึ้น	 ซึ่ง
ก็จะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสโมสรของเราต่อไป

นยล.บุญยิ่ง  บุญเจริญ 
สโมสรโรตารีตราด
	 การเข้าร่วมประชุมคร้ังนี้ท�าให้เราได้
เพื่อนนายกรับเลือกต่างสโมสร	 ได้มิตรภาพที่ดี	 การ
จัดงานโดยรวมครั้งนี้ทั้งบรรยากาศในห้องประชุม	
วิทยากรที่ให้ความรู้ถ่ายทอดดี	 เข้าใจง่าย	 อาหาร
อร่อย	 งานเลี้ยงต้อนรับในภาคกลางคืนมีการแสดง
แสงสีซึ่งจัดได้ประทับใจ	 อาจจะมีเรื่องบ่นนิดหน่อย
ในเรื่องที่พักที่ต้องเปลี่ยนกระทันหันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา
เพราะเรารู้ว่าเจ้าภาพตั้งใจอ�านวยความสะดวกให้
กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านอย่างดียิ่งอยู่แล้ว	 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆ	แล้วก็รู้สึกลืมเรื่องนี้ไปเลย

นยล.ชูศักดิ์  คุณพนิชกิจ 
สโมสรโรตารีหมากแข้ง
				งานประชุม	Multi-PETS	ครั้งนี้ผมได้ความรู้เพิ่ม

มากขึ้นจากวิทยากรท่ีอบรมในห้องซึ่งหากเราไม่มา
เข้ารับการอบรม	 ก็จะไม่รู้เรื่องเลยว่าจะต้องเตรียม
ตัวอย่างไรบ้างในการเป็นนายก	 ได้ข้อมูลหลายๆ	
เรื่องว่าสิ่งไหนควรปฏิบัต	ิ สิ่งไหนไม่ควรปฏิบัติ	 และ
ได้มิตรภาพดีๆ	จากผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกันอีกด้วย

นยล.เดชวิชัย  เดชบุรัมย์ 
สโมสรโรตารีศรีสะเกษ
	 การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค
ทั้ง	 4	 ภาคที่จัดขึ้นในครั้งนี้ท�าให้เราได้เพื่อนนายก
จากภาคอื่นๆ	 	 ได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองใน
ปีหน้า	 ได้ทราบนโยบายต่างๆ	 จากโรตารีสากล	 ซึ่ง
ก็จะได้น�ามาวางเป้าหมายการท�างานของเราให้
ชัดเจนขึ้น	 ส่วนรูปแบบของการจัดงานนั้นรู้สึกเรียบ
ง่าย	ทีมผู้จัดแจ้งก�าหนดงานชัดเจนแน่นอน	การเดิน
ทางก็สะดวกไม่มีปัญหา	 มีทีมงานไปรับพวกเราจาก
สนามบิน	 ซึ่งถือเป็นการฝึกให้เรารู้จักการวางแผน
ล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวมางานนี้ครับ

นายกรับเลือกหญิงผู้มีความมุ่งมั่น
นยล.ฐนิจพร คมสัน สโมสรโรตารีดอยพระบาท
	 “ดิฉันได้เรียนรู ้ในหลายส่ิงหลายอย่าง	
เรียนรู้การเป็นผู้น�า	 ซึ่งการเป็นผู้น�าที่ดีไม่จ�าเป็นต้อง
เป็นคนเก่งแต่ต้องเป็นคนที่รู้จักโอนอ่อนและยื่นมือ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น	 ได้รู้จักกับค�าว่ามิตรภาพ
ต่างภาคได้แบ่งปันในเรื่องของโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ	 จากหลาย	 ๆ	 สโมสร	 การอบรมมี
รูปแบบเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยน
ทัศนะและประสบการณ์	 ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 ซึ่งตรง
กับคติพจน์ในปีนี้ที่ว่า	 “โรตารี	 มุ่งมั่น	 สร้างสรรค์”	
เพราะฉะนั้นการวางแผนงานของสโมสรจึงถูกวาง
ไว้ที่	 “สโมสรโรตารีดอยพระบาท	 มุ่งมั่น	 สร้างสรรค์
ด้วยการกระท�าผ่านบริการที่เหนือตน”	 นั้นหมายถึง	
โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งเก่าและใหม่	 รวมถึง
โครงการที่ท�าต่อเนื่องยังคงเป็นเป้าหมายของสโมสร
ที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป”
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สองแม่-ลูก นายกรับเลือกปีเดียวกัน
นยล.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ 
สโมสรโรตารีแพร่
	 “ผมได้รับมิตรภาพดีๆ	 จากนายกรับเลือก	
ทุกภาคทั่วประเทศไทย	 อีกทั้งจะน�าความรู้ที่ได้จาก
เหล่าผู ้น�าการอบรมไปเป็นแนวทางในการบริหาร
สโมสรต่อไปภายใต้รูปแบบของ	 “สโมสรเข้มแข็ง	
กิจกรรมเข้มข้น	 สาธารณชนรู้จัก”	 สุดท้ายนี้ขอชื่นชม
เจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ที่ได้ให้การต้อนรับเป็น
อย่างดีด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี”
นยล.นันทา เศรษฐวนิชย์ 
สโมสรโรตารีเวียงโกศัย
	 “ดิฉันได้มิตรภาพจากนายกรับเลือกท่ัว
ประเทศ	 ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่าง
มากมาย	 สนุกสนาน	 จากความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับครั้งนี้สามารถน�ามาวางแผนหรือต้ังเป้าหมาย
โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์	 เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชนหรือท้องถิ่นมากที่สุดและต่อเนื่องยาวนาน

นยล.อารมย์ ม่วงงาม 
สโมสรโรตารีปราณบุรี
	 	 	 	 	 เจี๊ยบเข้าสู่โรตารีเมื่อปี	 2552	 อยู่ได้สองปีก็ถูก
ทาบทามให้เป็นนายกสโมสรโรตารีปราณบุร	ี แต่เจี๊ยบ
ก็ไม่มั่นใจว่าเราจะท�าได้หรือไม่	 จึงหลบมาทุกป	ี ใน
ที่สุดปีนี้อดีตนายกสโมสรเรียกคุยว่าถ้าไม่รับก็กลับไป
อยู่บ้านเถอะ	งอนกันละ	เจี๊ยบกลัวขาดเพื่อน	ขาดหาย
ความรู้สึกที่อบอุ่น	จึงบอกตัวเองว่าสู้ก็สู้นะ
	 	 	 	 และแล้วเจี๊ยบก็ได้พบสิ่งที่ดีเพิ่มอีก	 นั่นคือเพื่อน
ผู้บริหารสโมสรโรตารีในปีบริหารรุ่น	 113	 เมื่อได้ไป
อบรม	Multi	PETS	4	ภาค	ที่โรงแรมอยุธยาแกรนด	์3	
วัน	คือ	มิตรภาพ	ความสุข	ความอบอุ่น	และเป้าหมาย
สู่การท�าความด	ี หรือเป้าหมายการบริการเหนือตน	
การอบรมครั้งนี้ท�าให้รู้ว่าเราจะไปท�าอะไร	 ท�าอย่างไร	
ผลที่ได้คืออะไร	 ก่อนไปเจี๊ยบอึดอัดมาก	 แต่กลับมา
ด้วยความมั่นใจความสบายใจอย่างมีจุดหมาย
			7	ปีที่ดูคนอื่นบริหาร	ได้ช่วยงานอดีตนายกปีที่ผ่าน
มาหลายปี	บางท่านบอกว่าการเป็นนายกสโมสรโรตารี

เหมือนเรียนปริญญาอีก	1	ใบในห้องเรียน	ค่ะปีนี้เจี๊ยบ
จะเอาปริญญาโรตารีและเกียรตินิยมให้ได้ค่ะ

นายกรับเลือกที่อายุน้อยที่สุดในภาค 3360
นยล.กฤษฎา พรรัตนพิทักษ์ 
สโมสรโรตารีล�าปาง
	 	 	 	 	 	 “ผมได้รับความรู้จากผู้น�าการอบรมทั้ง	 4	 ภาค	
อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อน	 นยล.	
และมิตรภาพจากแต่ละภาคทั่วประเทศไทย	 ความรู้
และประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับนั้นเช่ือว่าจะท�าให้
บรรลุเป้าหมาย	 และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะนายกสโมสรได้อย่างมั่นใจ	ภายใต้คติพจน์ที่ว่า	
โรตารีมุ่งมั่น	 สร้างสรรค์	 เน้นการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้
ชุมชน	และสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

นยล.กัญญลักษณ์  บุญส่ง 
สโมสรโรตารีแก่นจันทน์
	 	 	 	 	 	 ช่วงการเตรียมตัวก่อนเดินทางร่วมงาน	 รู้สึกมัน
เป็นความยุ่งยาก	กลัวโน่น	นี่	นั่น	สารพัด		แต่เมื่อเดิน
ทางมาถึงสถานที่จัดการอบรม	 ณ	 จุดรับลงทะเบียน	
เต็มไปด้วยมิตรภาพ	 การต้อนรับของคณะท�างานที่
อบอุ่น	กระตือรือร้นให้ความช่วยเหลือ	ทุกคนมีรอยยิ้ม
ส่งมาให	้ ทั้งจากคนที่เคยรู้จักกันอยู่ก่อนและคนที่เพิ่ง
เคยพบกันเป็นครั้งแรก	
							บรรยากาศในห้องอบรมตลอด	3	วัน	วิทยากรทุก
ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม	
มีความชัดเจนของข้อมูล	ที่ส�าคัญที่สุดเป็นการให้ความ
รู้แบบ	 2	 ทาง	 ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็น	 เกิดความสนุกสนาน	 บรรยากาศการอบรมไม่
น่าเบื่อ	 ได้รับข้อมูล	 ความคิดเห็นต่าง	ๆ	 จากเพื่อน	ๆ	
นายกรับเลือก	จากต่างสโมสร	และต่างภาค	ได้แนวคิด
ที่หลากหลาย
	 	 	 	 ยังมีความประทับใจอีกหลายอย่างมากมาย	 แต่
ด้วยพื้นที่อันจ�ากัด	 จึงขอตัดสรุปได้ว่า	 “หากไม่รับ
หน้าที่นายกสโมสร	 และมาร่วมรับการอบรมครั้งนี้	 คง
ไม่มีโอกาสได้พบบรรยากาศของค�าว่า	 มิตรภาพไร้
พรมแดน	ที่แท้จริง”

มีนาคม-เมษายน 256028
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	 ทุกๆ	 ปี	 เราจะต้องมีการจัดงานอบรมนายกร่วมภาค							
จุดประสงค์ของการจัดก็คืออยากจะฝึกให้นายกได้เรียนรู้การเป็น
ผู้น�าของสโมสร	 เพราะนายกบางท่านอาจจะมาเป็นสมาชิกเพียง	
ปีหนึ่ง	หกเดือน	หรือไม่เกิน	2	ปี	แล้วถูกจับขึ้นมาเป็นนายก	เขาไม่
ทราบว่าการเป็นนายกของสโมสรโรตารเีขาต้องท�าอะไรบ้าง	เพราะ
เขาไม่เคยผ่านการช่วยงานในคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	
	 และอกีประการหนึง่	ถงึแม้ว่าจะเป็นสมาชกิมาแล้วหลาย
สิบปี	การจะมาเป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ	เราจะต้องมาเรียนรู้อะไร
หลายๆ	อย่าง	เพราะว่าอาจจะมคีนทีอ่ยากจะมาลองดีกับนายกกไ็ด้	
แต่ถ้านายกได้รบัการฝึกฝนอย่างดแีล้วเมือ่กลบัไปถงึสโมสร	เขาจะ
รู้เลยว่าการเป็นผู้น�าของสโมสรเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง	 นี่คือ
จุดประสงค์อันหนึ่ง	
	 ประการที่สองคือว่าการที่เราจัดร่วมกัน	4	ภาค	เพื่อเปิด
โอกาสให้กับนายกทุกๆ	 ภาคได้มีการสร้างมิตรภาพระหว่างภาค
กัน	 ถ้าเราไม่มีการจัดแบบนี้หมายความว่านายกแต่ละภาคเขาก็
รู้จักเพียงแต่นายกภาคของเขา	 ไม่มีโอกาสออกมาร่วมท�ากิจกรรม
กบัภาคอืน่	แต่การจดัแบบนีเ้ราเปิดโอกาสให้นายกได้รูจ้กักบันายก
ต่างภาค	 เพื่อว่าในระหว่างปีการปฏิบัติงาน	 เขาจะได้มีโอกาสไป
ร่วมท�ากิจกรรมหรือโครงการกับภาคอื่นๆ	 ซึ่งเป็นผลดีต่อชุมชน													

“จุดประสงค์ของการจัด ก็คือ 
อยากจะฝึกให้นายกได้เรียนรู้การเป็นผู้น�าของสโมสร”

“การที่เราจัดร่วมกัน 4 ภาค เพื่อเปิดโอกาส
ให้กับนายกทุกๆ ภาคได้มีการสร้างมิตรภาพระหว่างภาคกัน”

มีนาคม-เมษายน 256030



ถ้าเป็นสโมสรใหญ่การจดัโครงการร่วมกนักจ็ะได้จดัได้ใหญ่ขึน้	น่ีคอืจดุ
ประสงค	์ในเวลาเดียวกันผู้ว่าการภาค	อดีตผู้ว่าการภาค	ผู้ว่าการภาค
รับเลือกแต่ละภาคจะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน	 มิฉน้ันแล้วโอกาส
จะได้พบปะสังสรรค์กันแทบจะไม่มีเลย																																																																																												

การตั้งเป้าหมาย 
	 นายกที่มาอบรมเขาได้ผลแค่ไหน	 เมื่อเขากลับไปเขารู้เรื่อง
ไหมในสิ่งที่มาอบรมในวันน้ี	 โดยเฉพาะท่ีอยุธยา	 นี่คือเป้าหมายหลัก
ของเราก็คือต้องการให้นายกได้เรียนรู้การเป็นผู้น�า	 ตามศัพท์ของ										
โรตารีคือการเป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพนี่คือเป้าหมายของเรา	
 
ส่วนปัญหาและอปุสรรคทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานเลก็หรอืใหญ่จะต้อง
มีอุปสรรคเสมอ อุปสรรคที่ผมเห็นคือ 
	 เนื่องจากการฝึกอบรมนายกรับเลือก	 จะมีนายกรับเลือก
มากว่า	300	คน	การมาลงทะเบียนพร้อมกันจะมีปัญหาแน่นอน	ฝ่าย
จดังานต้องเตรยีมห้องพกัไว้ให้พร้อม	อาหารการกินกต้็องพร้อม	ตัวเลข
นายกรับเลือกเข้ารับการอบรมบางครั้งไม่แน่นอน	ห้องพักต้องเตรียม
เผื่อไว้	ถ้าไม่พอต้องรีบหาให้ได้ทันการ
	 อุปสรรคอีกประการหน่ึงคือการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจาก

ต่างภาค	ฝ่ายจัดงานต้องเตรียมรถรับส่งใว้ให้พร้อม	ตารางการบินของ
แต่บรษิทัการบนิกต่็างกนั	ฝ่ายจดังานต้องก�าหนดให้ทกุคนพยายามบนิ
บริษัทเดียวกันและเข้าออกเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	เพื่อสะดวก
ในการรับส่งและประหยัดค่าใช้จ่าย	
	 แต่ทีเ่หลอืแล้วผมกเ็หน็ว่าไม่น่าจะมอีปุสรรคอะไรใหญ่โตจน
ที่เราไม่สามารถแก้ได้	ทุกอย่างแก้ได้ทั้งหมด	อย่างเช่นงานครั้งนี้ถึงจะ
มีอุปสรรคในเรื่องโรงแรม	แต่ในที่สุดเราก็สามารถแก้ปัญหาให้ผ่านพ้น
ไปได้
	 การจดังานครัง้ต่อไป	ภาค	3340	จะเป็นเจ้าภาพจดัทีจ่งัหวดั
ขอนแก่น	ผมมีความเชื่อแน่ว่าทางภาค	3340	ต้องมีบุคลากรที่มีความ
ช�านาญในเรือ่งจะจดังานนี	้ผมถงึมคีวามมัน่ใจว่าจะไม่มอีปุสรรคในการ
จัดงานครั้งต่อไป	 ครั้งต่อไปอยากให้มิตรโรแทเรียนโดยเฉพาะนายก			
รับเลือกไปร่วมงานกันเยอะๆ	เพื่อจะได้ฝึกฝนการเป็นผู้น�าที่ดี	

	 อย่าลืมนะครับ	 โรตารีเขาฝึกนายกรับเลือกก็เสมือนกับเขา
ได้ฝึกผู้น�าในองค์กรต่างๆ	เราใช้ระบบฝรั่งในการฝึก	ถ้าเราได้ผ่านการ
อบรมนายกของโรตารแีล้วนี	่ผมแน่ใจเหลอืเกนิว่าเราจะสามารถไปเป็น
ผู้น�าในองค์กรของเราได้	ขอบคุณครับ

“จุดประสงค์ของการจัด ก็คือ 
อยากจะฝึกให้นายกได้เรียนรู้การเป็นผู้น�าของสโมสร”

“การที่เราจัดร่วมกัน 4 ภาค เพื่อเปิดโอกาส
ให้กับนายกทุกๆ ภาคได้มีการสร้างมิตรภาพระหว่างภาคกัน”

โดย กองบรรณาธิการ Our	Guest

อผภ.วุฒิชัย หวั่งหลี 
ประธานจัดงาน 

Multi District PETS 
จ.พระนครศรีอยุธยา



โดย อผภ.สมภพ ธีระสานต์
     สร.กาญจนบุรีD.3330 RI
สโมสรโรตารี ใน จ.สมุทรปราการ 
ภาค	3330	ร่วมกันจัดงาน	เทศกาล
สงกรานต	์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย	
ณ	ศาลาอเนกประสงค	์เทศบาลเมือง
ปู่เจ้าสมิงพราย	จังหวัดสมุทรปราการ

ผวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ 
มอบรางวัลให้แก่สโมสรต่างๆ	ใน
ภาค	3330	ที่ได้การท�ากิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ตามแนวทางของ
โรตารี	ภาค	3330	

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการดูแลโครงการน�้าสะอาด
ให้ยั่งยืนแก่	9	โรงเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช	ณ	อ�าเภอสิชล	
จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีนาคม-เมษายน 256032



การประกวดสนเทศโรตารี 
ภาค	3330	ปีบริหาร	2559-2560	
รอบชิงชนะเลิศ	เมื่อวันที่	8	เมษายน	
2560	ณ	โรงแรมไมด้าแกรนด์	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี 
จัดกิจกรรมหารายได้	“ฟังเพลง
ของพ่อ”	เพื่อท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ในจังหวัดกาญจนบุรี

สโมสรโรตารีกาญจวนิช-หาดใหญ่
มอบสิ่งของสนับสนุนการเรียนรู้ให้
แก่	โรงเรียนธรรมประดิษฐ์	จังหวัด
สงขลา	ซึ่งประสบอุทกภัยอย่างหนัก
เมื่อปลายป	ี2559

งานฉลองครบรอบ 25 ปี ภาค 
3330 โรตารีสากล  ณ โรงแรม
ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม 
วันที่ 7 เมษายน 2560



D.3340 RI โดย อน.พุฒิธร พัฒนสินทร
     สร.อี-คลับ 3340

สโมสรโรตารีกันทรลักษณ์
สโมสรโรตารีกันทรลักษณ์	ได้ส่งมอบ
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าและสอนวิธี
การใช้ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
กันทรลักษ์	

สโมสรโรตารีโคราช
สโมสรโรตารีโคราชร่วมกับสโมสร
ไดโกะและสโมสรโรตารีจากญี่ปุ่น
และไต้หวัน	มอบเครื่องกรองน�า้ให้
แก่โรงเรียน	5	โรงเรียน	ในจังหวัด
นครราชสีมา

สโมสรโรตารีจันทบุรี
สโมสรโรตารีจันทบุรีจัดบรรยายและ
ปิดคอร์สโครงการ	“ต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	ณ	โรงเรียน
บ้านสตอน้อย	และโรงเรียนบ้านโชค
ดี	เสร็จแล้วมอบข้าวสารในโครงการ
อาหารกลางวัน	ให้กับนักเรียนทั้ง	2	
แห่งด้วย

สโมสรโรตารีศรีสะเกษ
สโมสรโรตารีศรีสะเกษ	น�าโดย	
นย.สมชาย	ชาวสวน	และผู้ว่าการภาค
เอกณรงค์	กองพันธ์	ร่วมส่งมอบหนังสือ
เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากมูลนิธิ
หนังสือเพื่อไทย	จ�านวน	73	ชุด	73	
โรงเรียนในเขตจังหวัดศรีสะเกษและ
จังหวัดใกล้เคียง

มีนาคม-เมษายน 256034



สโมสรโรตารีนครพนม
สโมสรโรตารีนครพนมได้รับความ
ร่วมมือจากสโมสรโรตารีซูยตาเวสท์
และสโมสรโรตารีเซ็นรี	่ประเทศ
ญี่ปุ่น	ภาค	2660	มอบเครื่องกรอง
น�้าสะอาดให้แก่โรงเรียนชุมชนนา
พระชัย	ต.หนองแวง	อ.บ้านแพง	
จ.นครพนม

สโมสรโรตารีจันทบูร
สโมสรโรตารีจันทบูรเปิดรักษาโรค
สะเก็ดเงินให้ฟรีแก่ผู้ป่วย	โดยจะ
รักษาเฉพาะวันพฤหัสบดี	โดยมี
อาสาสมัครสาธารณสุข	เทศบาล
เมืองท่าช้าง	จิตอาสามาช่วยรักษาผู้
ป่วย		ที่ศูนย์บริการทางสังคมแบบ
มีส่วนร่วม	ณ	เทศบาลเมืองท่าช้าง	
จ.จันทบุรี

สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร
สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร	ส่ง
มอบหนังสือส�าหรับเด็กเล็กให้
ห้องสมุดโรงเรียนมุกดาลัย	อ.เมือง	
จ.มุกดาหาร

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น 
สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น	น�า
โดย	นย.สมหมาย	ศรีชนะ	พร้อม
ด้วยสมาชิกในสโมสร	น�าหนังสือ
ในโครงการห้องสมุดเพื่อเด็กและ
ครอบครัว	ภาค	3340	มอบให้กับ
โรงเรียน	3	แห่งใน	จ.บึงกาฬ 



โดย อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา
     สร.สาทรD.3350 RI

โรตารี เดิน-วิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน 
เพื่อขจัดโปลิโอ 2559-60  ภาค 3350

	 เมื่อวันอาทิตย์ที	่ 8	 มกราคม	 2560	 	 ผวภ.เจสัน	 ลิม	
ภาค	 3350	 เป็นประธานในงานกิจกรรม	 “โรตารี	 เดิน-วิ่ง	 ฮาล์ฟ
มาราธอน	 เพื่อขจัดโปลิโอ	 2559”	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร	ี จัด	 ณ	 สวนใต้สะพาน
พระราม	8	โดยมี	ผชภ.ประสาร	จิรชัยสกุล	เป็นประธานจัดงาน	ใช้
เส้นทางจากใต้สะพานพระราม	8	ขึ้นไปยังทางคู่ขนานลอยฟ้าถนน
บรมราชชนนี		
	 ในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกว่า	 4,000	 คน			
ประกอบด้วยการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน	 21	 กม.	 มินิมาราธอน	 10.5	
กม.	 และเดินเพื่อสุขภาพ	 3	 กม.	 	 ในพิธีเปิดได้มีการขับร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม	ี ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช		น�าโดย	รศ.ดร.เสาวลักษณ์		รัตนวิชช์		กรรมการ
บริหารโรตารีสากล		
	 การจัดกิจกรรมครั้งน้ีรายได้ส่วนหน่ึงจะน�าขึ้นทูลเกล้าฯ	
ถวายแด่สมเด็จพระเทพฯ	 และบริจาคเข้ากองทุนโปลิโอพลัสของ
มูลนิธิโรตาร	ี ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากนักวิ่งเกินความคาด
หมาย	 ถือเป็นความส�าเร็จของการจัดกิจกรรมและถือเป็นบุญใหญ่		
มีส่วนร่วมช่วยผู้ป่วยโรคโปลิโอทั่วโลกอีกด้วย			
              (ขอขอบคุณข้อมูลจากคณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่ง 
มินิมาราธอน เพื่อขจัดโปลิโอ 2559-60 ภาค 3350)

หมายเหตุของกองบก.
 โรตารีมุ่งมั่นขจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลก  หลังจาก
ที่ได้ต่อสู้มาเป็นเวลาร่วม 30 ปีเศษ โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 
(พ.ศ.2528) ใช้งบประมาณที่ได้รับการบริจาคจากโรแทเรียน               
ทั่วโลกนับพันล้านเหรียญสหรัฐ และได้เริ่มประกาศชัยชนะต่อโรค
ร้ายนี้ในปี 2005 ซึ่งครบ 20 ปีของการรณรงค์ขจัดโรคร้ายนี้  
 ส�าหรับประเทศไทยได้เริ่มโครงการรณรงค์ให้วัคซีน
ป้องกันโปลิโอมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยโรตารีเป็นแกนน�าองค์กร
อาสาสมัครร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่น 
ได้แก่ กรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้ผลกว่า 95% มาโดยตลอด  
ทั้งการให้วัคซีนในระบบปกติตามโรงพยาบาล การให้วัคซีนเสริม
ในการรณรงค์  
       แต่หลังการประกาศชัยชนะพบว่าในบางประเทศยังเกิด
ปัญหาการกลับมาระบาดใหม่ เนื่องจากโลกปัจจุบันการเคลื่อน
ย้ายถิ่นที่อยู่สะดวกท�าให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับ
ไม่ครบ ที่มีการย้ายที่อยู่อาจเป็นพาหะน�าเชื้อโรคร้ายนี้กลับมา                 
ระบาดได้  พันธกิจสืบเนื่องในแต่ละปีของโรตารีในปัจจุบันเป็นการ 
“ติดตาม เฝ้าระวัง” โดยยังคงสนับสนุนโครงการโปลิโอพลัสของ
มูลนิธิโรตารี จนกว่าจะมั่นใจว่าเชื้อโรคร้ายนี้จะหมดสิ้นไปอย่าง
แท้จริง
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	 	 	 	 เมื่อ	 48	 ปีที่แล้วสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้	 ภาค	 3350	
(Rotary	 Club	 of	 Bangkok	 South)	 ได้สร้างโอกาสทางการศึกษา
แก่เยาวชนของชาติที่ห่างไกลความเจริญและอยู่ในเขตพื้นท่ีแทรกซึม
ของผู้ก่อการร้าย	
	 	 	 ผู้เขียนได้รับทราบจากพี่ๆ	 ชมรมชาวค่ายอาสาพัฒนา	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า	 ก่อนออกค่ายฯ	 ปี	 2512	 แกนน�าคน
หนึ่งของกลุ่มนิสิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้มีโอกาส
เข้าร่วมประชุมสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ที่มีคุณปรีดา	 จ่างตระกูล	 เป็น
นายกสโมสรฯ	ในขณะนั้น	
	 	 ทันทีที่การชี้แจงความเป็นมาและความมุ่งมั่นของกลุ่ม
นิสิตอาสาสมัคร	มก.	 จบลง	ท่าน	อน.ปรีดา	 จ่างตระกูล	 ได้มอบเช็ค
จ�านวนเงิน	 380,000	 บาทให้และได้สั่งความว่า	 “ไปท�างานช่วยชาว
บ้านให้เต็มก�าลัง	 ไม่ต้องรายงานชี้แจงรายละเอียดเพียงขอให้ตั้งใจ
ท�างานให้ส�าเร็จตามที่มุ่งหวังเท่านั้น”	
			 	 ด้วยเงินสนับสนุนจากสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้นี้เองได้
เป็นจุดต้ังต้นสร้างอนาคตให้กับเยาวชนส่วนหน่ึงของชาติและเป็น
ส่วนส�าคัญที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานค่ายอาสาพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ประกอบกับความร่วมมือของชาวบ้าน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จนในปีนั้นสามารถสร้างโรงเรียนในจังหวัด
นครพนมได้ถึง	2	แห่ง
	 						ในเดือนพฤศจิกายน	2559	ชมรมชาวค่ายอาสาพัฒนา	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้จัดโครงการชาวค่ายอาสาพัฒนาคืน
ถิ่นครั้งที่	 4	 เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและร�าลึกถึงความร่วมมือร่วมใจ
ในอดีต	 ณ	 โรงเรียนทั้งสองแห่ง	 พร้อมทั้งได้ร่วมระดมทุนเป็นเงินทั้ง

สิ้น	 660,000	 บาท	 เพื่อบูรณะอาคารเรียนหลังเดิมที่สร้างไว้เมื่อ	 48	
ปีก่อน	 รวมทั้งก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหาร	 ห้องสมุด	 ห้องสุขา	
สนามเด็กเล่น	 ถนนทางเข้าโรงเรียน	 จัดท�าโครงการชีววิถี	 และมอบ
ทุนการศึกษา	สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
	 1.	 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์	 (เกษตรศาสตร์อนุสรณ	์ 2)	 ตั้งอยู่ที	่
ต�าบลกุตาไก้	อ�าเภอปลาปาก	จังหวัดนครพนม	เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว	
มี	4	ห้องเรียน	ปัจจุบันมีนักเรียน	37	คน	มีครู	2	คน	เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่	6	
	 2.	โรงเรียนบ้านโคกกลาง	(เกษตรศาสตร์อนุสรณ	์3)	ตั้งอยู่
ที่	ต�าบลปลาปาก	อ�าเภอปลาปาก	จังหวัดนครพนม	เป็นอาคารไม้		2	
ชั้น	 มี	 4	 ห้องเรียน	 และได้มีอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นมาอีก	 มีนักเรียน	
196	คน	มีคร	ู11	คน	เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที	่3
	 อาคารเรียนที่ได้รับจากการสนับสนุนเงินทุนจากสโมสร
โรตารีกรุงเทพใต้และจากผลงานการก่อสร้างของกลุ ่มนิสิตอาสา
สมัคร	 มก.ร่วมกับพี่น้องประชาชนท้องถิ่น	 ตั้งแต่	 พ.ศ.2512	 จากวัน
นั้นผ่านเวลาอันยาวนานถึง	 48	 ปีแล้ว	 อาคารทั้ง	 2	 หลังยังคงอยู่ใน
สภาพดีและให้บริการการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน	 โดยได้รับการ
ดูแลอย่างดีจากคร	ู
	 นักเรียนและชาวบ้านด้วยความซาบซึ้งในอุดมการณ์
บ�าเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้และกลุ่มนิสิตอาสา
สมัคร	 มก.	 ต่อการศึกษาในชนบทที่ห่างไกล	 เปรียบเสมือนการเพาะ
เมล็ดพันธุ์พืช	ที่บัดนี้ได้เติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง	นับเป็นความส�าเร็จ
และความภาคภูมิใจของโรตารีในประเทศไทย	 ในการสนับสนุนการ
ศึกษาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตลอดมา

โรตาร ี
กับการสนับสนุนเพื่อการศึกษาในชนบท

ข้อมูลโดย: อน.บัญชา พัฒน์ชนะ สโมสรโรตารีบางเขน และสมาชิกชมรมชาว
ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



โดย อน.ณรัทฐา สีน�้าเงิน
     สร.แพร่D.3360 RI

มีนาคม-เมษายน 256038

	 การประชุมใหญ่ล่วงหน้าภาค	 3360	 (Pre-District	 Conference)	 ประจ�าปีบริหาร	
2559-2560	 เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรตารี	 และเป็นการประเมินศักยภาพ	
ความเข้มแข็ง	และความพร้อมก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่โรตารีรวมภาคที่กรุงเทพ	
	 ในโซน	House	 of	 Friendship	 ในงานน้ีมีการแสดงนิทรรศการผลงานของสโมสร
ต่างๆ	มีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพที่หลากหลายจากทั้งในและต่างประเทศ	มีบริการ
อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลา	2	วันของการประชุม	
	 ภาคกลางคนืเป็นงานเลีย้งในธมี	“ปรากฏการณ์ไทย	ไทย”	(	Thainess	Phenomenon	
@	Maesai	)	ผู้ร่วมงานต่างพร้อมใจกันแต่งกายชุดไทยในแบบของตัวเองกันอย่างพร้อมเพรียง	
แสดงถึงความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของชาวโรแทเรียนในภาค	3360



ความรูส้กึจากผูเ้ข้าร่วมอบรมจากต่างประเทศ

PP.Dr.Eugene  Friesen ผู้น�าคณะ RFE จาก
ภาค 5500 Arizona USA (RC.Green Valley)
								เป็นงานทีย่อดเยีย่มมาก	ถงึแม้เราจะไม่เข้าใจ
ภาษาไทย	 แต่เราก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น	 ฉันชอบ
งานภาคกลางคืนที่เป็นแบบพื้นเมือง	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการร้องเพลงประสานเสียงของเด็กๆ	
ชาวชนเผ่าต่างๆ	ฉันอยากให้มีการจัดให้เข้าร่วม
ประชุม	 District	 Conference	 ไว้ในโปรแกรม
ของคณะแลกเปล่ียนคร้ังต่อๆ	 ไปเป็นอย่างยิ่ง

 

PP.Kenneth & Shelia Sloan Frahm 
สมาชิกคณะ RFE จากภาค 5500 Arizona 
USA (RC.Colby. Kansas, USA) 
	 เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงาน	
District	 Conference	 ของภาค	 3360	 และได้
พบปะแลกเปลี่ยนมิตรภาพกับโรแทเรียนหลาย
ท่าน	พวกเราได้เพือ่นเพิม่ขึน้	สิง่ทีด่เูหมอืนจะเป็น
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมได้กลายเป็น
ประสบการณ์การแลกเปลีย่นทีม่ค่ีา	และเป็นงาน
ราตรีที่ยิ่งใหญ่	 ขอขอบคุณท่ีให้การต้อนรับพวก
เราชาวโรแทเรียนจากอริโซนา,สหรัฐอเมรกิา.	การ
แลกเปลี่ยนและการได้เข้าร่วมประชุม	 District	
Conference	ครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมาก



โรแทเรียนไทยร่วมแรงร่วมใจ
โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย 
บ้านเสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศอ�านวย จ.สกลนคร

เก็บกักน�า้เพื่อการเกษตรและบรรเทาปัญหาน�้าท่วมมูลค่า
โครงการ 35 ล้านบาท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สืบสานพระราชปณิธาน
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ทรง
เป็นองค์อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย	และด้วยเหตุผลนี้
โรแทเรียนไทยจึงน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ด้วยการมุ่งบ�าเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
	 อดีตประธานโรตารีสากล	พิชัย	รัตตกุล	ปรารภว่า
	 “...	 ผมได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบ้ืองพระยุคลบาทในหลวง	
รัชกาลที่	9	ในหลากหลายโครงการ	จึงน้อมส�านึกว่า	พระองค์ท่าน
คงทรงพอพระราชหฤทัย	หากมีใครสามารถด�าเนินโครงการแก้มลิง
ต่อไป	ให้เกิดความยั่งยืนต่ออาชีพของเกษตรกรไทย...”

โรแทเรียนไทย ร่วมแรงร่วมใจ
	 สภาร่วมอดีตผู ้ว ่าการภาคโรตารีในประเทศไทย	 ได้
ปรกึษาหารอืและเหน็ชอบว่า	สโมสรโรตารใีนประเทศไทยควรจะท�า
โครงการในแนวพระราชด�าร	ิเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์
ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย	 และเพื่อเป็นการด�าเนินตามรอย
เบือ้งพระยคุลบาทของพระองค์ท่าน	ตามทีอ่ดตีประธานโรตารสีากล
พิชัย	รัตตกุล	น�าเสนอ

สภาพพื้นที่โครงการ
	 ที่บ้านเสาวัด	 ต�าบลโพนงาม	 อ�าเภออากาศอ�านวย	 เป็น
พื้นที่น�้าหลากจะเกิดน�้าท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน�า้ในฤดูแล้งไม่
เพยีงพอต่อการท�านาปรงัและพชือืน่ๆ	มหีนองโนนต่ายซึง่เป็นหนอง
น�า้ธรรมชาติมีเนื้อที่รวม	507	ไร่	1	งาน	แต่มีสภาพตื้นเขิน	หากขุด
ลอกท�าเป็นแก้มลงิและสร้างอาคารท่อรบัน�า้	จะช่วยแก้ไขปัญหาเร่ือง
น�า้	อนัจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรอบพืน้ทีแ่ก้มลงิอย่างน้อย	
350	ครัวเรือน	พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ	1,800	ไร่	ส่วนมากปลูก
ข้าวนาปี	ข้าวนาปรัง	แตงโม	พริก	และมะเขือเทศ

งบประมาณ
	 โครงการแก้มลิงหนองโนนตา่ย	จะแบ่งเปน็	2	ระยะ	ระยะ
ที	่1	ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง	35	ล้านบาท	ซึ่งกรมชลประทาน
จะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างในวันที	่5	ธันวาคม	2560	และคาดว่าจะ
เสร็จเรียบร้อยภายใน	4-5	เดือน	ประกอบด้วย	การขุดลอกแก้มลิง
ขนาดกว้าง	630	ม.	ยาว	510	ม.	ลึก	3.5	ม.	สามารถเก็บกกัน�า้ได้	1.1	
ล้าน	ลบ.ม.	คิดเป็นพื้นที่ประมาณ	200	ไร่	และงานก่อสร้างอาคาร
ท่อรับน�้า	2	แห่ง

มีนาคม-เมษายน 256040

QR Code
แบบฟอร์มบริจาค

QR Code
แบบฟอร์มบริจาค

 หนองโนนต่าย ฤดูแล้ง                            หนองโนนต่าย ฤดูฝน               พื้นที่เกษตรกรรมที่จะได้รับประโยชน์



โครงการแก้มลิง
หนองโนนต่าย สกลนคร

 หนองโนนต่าย ฤดูแล้ง                            หนองโนนต่าย ฤดูฝน               พื้นที่เกษตรกรรมที่จะได้รับประโยชน์



มีนาคม-เมษายน 256042

	 เมื่อเดือนธันวาคม	 ค.ศ.2000	 ผมได้รับพระราชทานพระ
มหากรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	 9	
ก่อนทีผ่มจะเดินทางไปรบัหน้าทีท่ีน่ครชคิาโก	พระองค์ได้พระราชทาน					
ค�าแนะน�าทีผ่มจดจ�ามากระทัง่บดันี	้นัน่กค็อื	ถึงแม้ว่ากลบัมาจากชคิาโก
แล้วจะไม่มีต�าแหน่งอะไรก็ตาม	 แต่ถ้ามีอะไรที่จะสามารถท�าได้เพื่อ
ประโยชน์ของบ้านเมืองของเรา	หรอืเพือ่ช่วยคนทีย่ากจน	เราจะต้องท�า	

	 โครงการแก้มลิงที่หนองโนนต่าย	 จังหวัดสกลนคร	 ถ้าเรา
ด�าเนนิการส�าเรจ็แล้ว	จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง	ผมและคณะกรรมการ
ของโรตารี	 ได้เดินทางไปจังหวัดสกลนครด้วยตนเอง	 เพื่อไปส�ารวจ
พร้อมกับกรมชลประทาน	 เมื่อวันที่	 10	มีนาคม	2560	ที่ผ่านมา	 ไป
พบปะกบัพีน้่องประชาชน	ชาวเกษตรกร	ทีม่ปัีญหาใหญ่	ขาดแคลนน�า้
ช่วงเพาะปลกู	และน�า้ท่วมในหน้าฝน	ได้เหน็สภาพผนืดนิทีแ่ห้งแล้ง	การ
ที่ได้เห็นในพื้นที่จริงที่จะสร้างแก้มลิงนั้น	ผมและคณะยิ่งมีความมั่นใจ	
และมุง่มัน่อย่างเตม็เป่ียม	ในการทีจ่ะต้องท�าโครงการแก้มลิงนีใ้ห้ส�าเรจ็
ให้จงได้	เพือ่พีน้่องเกษตรกรทีย่ากจน	และไม่พ้นกบัค�าพระราชปรารภ
ของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับผมว่า	 ถึงแม้ไม่มีต�าแหน่งอะไร
ก็ตาม	 แต่ถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน	 ต้องอย่าละทิ้ง	 และ
เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที	่9	ด้วย
	 เราจะเริม่โครงการนีใ้นเดอืนธนัวาคม	2560	และคาดว่าเดือน
มนีาคม	2561	กจ็ะสามารถท�าส�าเร็จได้	จงึขอเรียนเชญิด้วยความเคารพ	
ให้โรแทเรียนทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจกันในโครงการก่อสร้างแก้มลิง		
หนองโนนต่ายแห่งนี้	เพื่อให้โครงการนี้ส�าเร็จโดยเร็ว

ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล
อดีตประธานโรตารีสากล 
เปิดใจเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

	 	 	 	 	 	 ผ่านมาหลายเดือนแล้วท่ีคนไทยท้ังประเทศร�่าไห้ส่งเสด็จสู่
สวรรคาลัย	 	 น้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ	ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได	้
								พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย	
และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ	 เสด็จฯ	 มาร่วมกิจกรรมกับโรแทเรียน
ไทยในหลายวาระ	 	 ตลอดจนทรงมีพระราชด�ารัสประทานค�าแนะน�า
และให้ก�าลังใจให้กับโรแทเรียนไทยตลอดมา		
									ถ้าหากจะพูดว่ารกัในหลวงรชักาลที	่9	คดิถงึในหลวงรชักาล						ที่	
9	เท่านัน้	คงจะไม่เพยีงพอส�าหรบัโรแทเรยีนผู	้“บรกิารเหนอืตน”	เพือ่
ให้ผูค้นในชมุชนมชีวีติทีด่ขีึน้	เราสมควรจะท�าสิง่ทีเ่ป็นการแสดงออกถงึ
ความรัก	ความอาลัยอย่างเป็นรูปธรรม		
	 การด�าเนินรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท	 เป็นสิ่งหนึ่งที	่						
โรแทเรียนพึงกระท�า	 โครงการต่างๆ	 มากมายท่ีเกิดจากพระราชด�าริ	
ไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่นทุรกันดารหรือในเมือง	 ทุกย่างก้าวที่เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทั่วประเทศทรงมีพระราชด�าริตลอดเวลาว่า	 จะท�า
อย่างไรที่จะให้ประชาชนอยู่ดีกินด	ี

	 ประเทศเกษตรกรรมเช่นไทยเรา	ต้องอาศยัน�า้		ส่ิงทีเ่กษตรกร
ต้องการคือน�้า	 	 นั่นเป็นส่ิงที่พระองค์ทรงตระหนักและกระท�ามาโดย
ตลอด		
	 นี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการแก้มลิงที่อดีตประธานโรตารี
สากล	พิชัย		รัตตกุล	ริเริ่มโดยการหารือกับกรมชลประทาน		
	 และนี่คือแผนงานโครงการที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของสมาชิก
สโมสรโรตารีที่จะร่วมกันสร้างอนุสรณ์อันยังคุณประโยชน	์และยืนยัน
การเดินตามรอยเท้าพ่อ	กษัตริย์นักพัฒนา	
	 โครงการแก้มลิงหนองโนนต่ายเป็นโครงการร่วมระดับชาติ
ซึ่งมิอาจส�าเร็จได้	 หากปราศจากสนับสนุนจากโรแทเรียนและผู้มีจิต
ศรัทธา	
	 พวกเราจะแสดงให้เหน็ว่า	“โรตารเีกือ้กลูเพ่ือนมนษุย์”	และ	
“โรตารี	 มุ่งมั่น	 สร้างสรรค์”	 เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน	
ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ	องค์อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย

แก้มลิง / โครงการในพระราชด�าริ / 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 / โรตารี

4 ค�านี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร



    การประกวดภาพถ่าย
“ โรตารี เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ”
     ชิงถ้วยกรรมการบริหารโรตารีสากล

รายละเอียดติดต่อ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 
“ขยายเวลา” 
เปิดรับภาพประกวด 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560
ตัดสิน ประกาศ และมอบรางวัล ภายในเดือนกรกฏาคม 2560

QR Code
รายละเอียด กติกา     
และใบสมัครประกวดภาพถ่าย



LoveRotary 
 Love Reading

  • ประสานงานกับ RI และ TRF ให้สโมสรและภาค

      -	การจ่ายค่าบ�ารุงโรตารีสากล	(RI)

						-	การบริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี	(TRF)	ติดตามใบประกาศเกียรติคุณ																																		

								และเข็มยกย่อง	ตลอดจนประสานแก้ไขข้อมูลการบริจาค

						-	แนะน�า/อบรม	การสมัคร	การแก้ไขปัญหา	และใช้งาน	My	Rotary

						-	แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสโมสรและสมาชิก																					

						-	การก่อตั้งสโมสรโรตาร	ีอินเทอร์แรคท	์และโรทาแรคท์

  •  แปลเอกสารเกี่ยวกับโรตารี	จัดพิมพ์	และบริการงานแปล

					ให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซด	์ทั้งเอกสาร	คู่มือ	แบบฟอร์ม	

					และสื่อมีเดียอื่นๆ

  • เป็นศูนย์ประสานงานหรือช่วยจัดการประชุมในระดับภาค	

					และระดับประเทศ	และระดับภูมิภาค	เช่น	DTA,	DC,	

					Multi-PETS,	Rotary	Zone	Institute,	Zone	Membership

  • ด�าเนินงานและประสานงานในส่วนของมูลนิธิภาคโรตารีไทย                                                                                                                                              

    ในการด�าเนินโครงการเพ่ือมนุษยชาติและการออกใบเสร็จ	เช่น																																																										

				โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย,	การช่วยสโมสรให้ได้รับยกเว้น

				ภาษีในการน�าเข้าสิ่งของบริจาคจากต่างประเทศ

  • การเก็บรักษาข้อมูล	สถิติ	ประวัติ	ที่เป็นเอกสารและสิ่งของที่มี

				คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของโรตารีในประเทศไทย	ตลอดจนการ

				ดูแลถ้วยรางวัลและห้องสมุด

 • บริการด้านสถานที่และห้องประชุม	ในการจัดประชุมหรือฝึก

			อบรมของสโมสรและภาค

มวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพรัก

									เดือนมีนาคม	และเมษายน	ปีนี้พิเศษยิ่งส�าหรับมวลมิตร

โรแทเรียนทั้ง	4	ภาคฯ	เพราะเดือนถัดไปจะมีการประชุมใหญ่ร่วม	

5	ภาค	คือรวมภาค	3310	(ส่วนหนึ่งของมาเลเซียและสิงคโปร์)	

หลายภาคฯ	จัดให้มีการประชุมเตรียมกระบวนสาระการประชุม

ใหญ่	(Pre-District	Conference)	เพื่อบรรลุมติส�าคัญของภาคฯ	

เป็นเบื้องต้น	และคงจะมีมวลมิตรมากมายเข้าประชุมใหญ่ร่วม	

5	ภาค		ซึ่งท่านประธานโรตารีสากลพร้อมสตรีหมายเลขหนึ่งให้

เกียรติมาเป็นประธานที่ประชุมฯ		นับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง	

	 	อนึ่ง	กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เน้นเรื่องน�้าและสุขอนามัย

ในเดือนมีนาคม	เดือนเมษายนเน้นงานอนามัยแม่และเด็ก	หลาย

สโมสรฯ	แข็งขันกิจกรรมดังกล่าว		ศูนย์โรตารีในประเทศไทยขอ

ส่งก�าลังใจให้บรรลุและยินดีสนับสนุนเสมอ	

	 	 		ด้วยไมตรีจิต

	 																					(ชาญ	จรรโลงเศวตกุล)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย	อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์	2	ชั้น	32	เลขที่	75/82-83	ซอยวัฒนา	ถ.อโศก	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
โทร.	0	2661	6720-1	โทรสาร	0	2661	6719	E-mail:	info@rotarythailand.org,	

www.rotarythailand.org,	Facebook.com/Thai	Rotary	Centre
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ตัวเลขโรตาร ี(30 พ.ค.60-www.rotary.org)

มีนาคม-เมษายน 256044

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,560 1,842 3,060 1,447 8,909
สโมสร 101 69 110 67 347

งานบริการของศูนย์โรตารีในประเทศไทยสารจากประธานศูนย์โรตารี        
ในประเทศไทย

อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล



ท�าดีในโลก
LoveRotary 

 Love Reading

Doing Good
in the world.

โครงการ “รักโรตารี รักการอ่าน” Love Rotary Love Reading GG#1640494
สโมสรโรตารีที่ร่วมโครงการ คือ เชียงใหม่ เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม พะเยา แม่สาย เชียงของ พาน ดอย
พระบาท แพร่ และวังจันทน์ โดยแต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนเข้ารับการฝึกอบรมวิธีถ่ายทอดการใช้หนังสือ
และรับหนังสือพร้อมชั้นหนังสือจากโครงการ ที่เชียงใหม่และที่เชียงของ เพื่อน�าไปถ่ายทอดการใช้
หนังสือแก่เด็กในโรงเรียนของตน ให้เด็กอ่านหนังสือได้ถูกวิธี และคัดเลือกส่งเด็กเข้าประกวดการอ่าน
ซึ่งจะจัดขึ้นต่อไป



       JOHN GERM
                  PRESIDENT 2016-17

ประธานโรตารีสากลไปร่วมงานมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงของสโมสรพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ 
สโมสรโรตารีอะลา โมอาน่า รัฐฮาวาย ในโครงการ Global Grant “Save Life of Newborns and Child” 

ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้ได้เที่ยวชมปางช้างในจังหวัดด้วย


